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ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปีพ.ศ.๒๔๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๒ 
ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๒ จึงประกาศมาเพื่อทราบ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ลงซ่ือ นาย'พิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๔๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

- มีสมาซิกท่านใดยังไม่ได้รับร่างข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง 
ไม่มี แสดงว่าได้รับครบทุกท่าน
- เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑



ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม
เรือ่งแรก การประกาศใชแ้ผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ตามที ่
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ เพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๗ เมือ่วนัที ่ ๒๑ มถินุายน ๒๕๖๒ 
ไปแลว้นัน้ เนือ่งจากไดร้บัหนงัสอืจงัหวดัลำปางดว่นทีส่ดุ ท่ี ลป ๐๐๑๗.๒/๓๖๙๙๑ 
ลงวันที ่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไดม้อบหมายภารกจิให้องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
สนบัสนนุงบประมาณการจัดทำ และตดิตัง้ปาียโครงการ ๑ จังหวดั ๑ ถนนเฉลมิพระ- 
เกยีรต ิ จงึไดป้ระกาศการใชแ้ผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง พ.ศ.๒๕๖๑ -  
๒๕๖๔ เพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๘ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ รายละเอยีดตามหนงัสอืทีแ่จก หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถ 
สอบถามได้ทีก่องแผนและงบประมาณ
เรื่องที่สอง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยฝ่ายบริหารได้แจ้งผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงได้ 
จากการติดตามและประเมินผลของดณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มาเพื่อให้สมาซิก 
ได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที,แจกให้กับทุกท่าน หากท่านต้องการ 
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่กองแผนและงบประมาณ 
เรื่องที่สาม หารือการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านนาดู่ หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตามที่ท่านสมาซิกได้อภิปรายกรณีการ 
ตำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านนาดู่ หมู่ท่ี ๓ ตำบลวังเงิน 
อำเภอแม่ทะ เมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๒ ในวันท่ี 
๓๐ กรกาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ฝ่ายบริหารได้ตำเนินการหารือในเรื่องโครงการดังกล่าว 
ไปยังลำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปางแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ 
ลป ๕๑๐๐๑/ว๑๐๖ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่แจกให้กับทุกท่าน ลำหรับผล 
ตอบกลับมาของลำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปางเปีนประการใด ฝ่ายบริหาร 
จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งครับ 

นายพิษเนพล ประสาน -ต่อไปเช้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ 
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ

(สมัยท่ี ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๔๙ หน้า ขอให้ทุกท่านฃ่วยตรวจสอบรายงานการ 
ประชุม ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญ 
- ไม่มีท่านใดแก้ไขในรายงานการประชุม ผมจะขอมติในที่ประชุม



นายพิษณุพล ประสาน -ฃณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕:๖๒ โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕:๖๒ เมื่อวันที่ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือ ไม,มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๘ เสิยง ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป ี
พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๓ เสียง

-ตอ่ไประเบยีบวาระที ่ ๓ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองท่ีเสนอ

๓.๑ ญตัต ิ ขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตั ิ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ 
-ฃอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหาร ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการ 
ใน ๓.๑ ญัตติขออนุม้ติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค0าซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ตามที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ หน่วยตรวจสอบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ ราย 
งบประมาณ ๗,๙๐๐ บาท น้ัน เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบโครงการ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบมีความจำเป็นต้องแก้ไขคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและลี่งก,อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที ่ ๑๗ คา่จดัซือ้เครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ จำนวน ๗,๙๐๐ บาท เนือ่งจกมเืหตผุล 
และความจำเปน็ ดงันี้
๑. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม มกีารเปลีย่นแปลงเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลกัษณะพืน้ฐานคอมพวิเตอร ์ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
เปลีย่นไปใชเ้กณฑร์าคากลาและคณุลกัษณะพืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ ฉบับใหม่ ณ 
วันท่ี ๑๕ มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเปลีย่นจาก ๗,๙๐๐ บาท เปน็ ๘,๐๐๐ บาท



๖
บางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง หนว่ยตรวจสอบภายใน จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขคณุลกัษณะใหต้รงกบัคณุลกัษณะ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง พืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ฉบบัใหม ่ ณ วันท่ี ๑๔ มนีาคม พ.ศ.๒๔๖๒ ใหถู้กต้อง

๒. งบประมาณตามวงเงินที่กำหนดไว้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒(ะ๖๒ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท หน่วย 
ตรวจสอบภายใน ไต้สืบราคาตามห้องตลาดฯ จำนวน ๓ รายการ ราคาตำสุด จำนวน 
๗,๙๐๐ บาทซี่งตํ่ากว่าราค่ามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่กำหนดไว้ ๘ ,๐๐๐ บาท และเห็นว่า 
เป ็นประโยชน ์ต ่อทางราขการ จ ึงม ีความประสงค ์ขอยืนย ัน ดำเน ินการจ ัดซ ื้อตาม 
ห้องตลาด รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค์าซื้แจงงบประมาณแนบ 
ท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
ซ ื้แจงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย 
ว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ .ศ.๒(ะ๔๑ข้อ ๒๙ การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและลี่งก่อสร้าง ท่ีทำ 
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

บายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารไต้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงลัยที่จะซักถามหรือจะ 
ประธานสภาฯ อภิปราย ขอเชิญ -ไม่มี

-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาขกิทา่นใดเหน็ขอบอนมุตัใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๑ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื จำนวน ๑๙ เสยีง
- สมาขกิทา่นใดไมเ่หน็ชอบอนมุตัใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๑ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื -ไม่มี-

นติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๙ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๑ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลงตามหนังสีอที่ ลป 
๔๑©0๓/๓๖๖๙ ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๔๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง

ต่อไป ๓.๒ ญตัต ิ ขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๔๖๒ 
-ฃอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาขกิสภาองคก์าร 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ดฉินันางสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง รองปลดัองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไตร้บัมอบหมายจากนายทองด ี จอมวงศ ์ปลดัองคก์ารบรหิาร



๗
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลง
รองปลัด อบจ.ลำปาง ประกอบการใน ๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส ่วนจังหวัด งบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .๒๕๖๒ ตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ลำมักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
เนื่องจากสำนักปลัด ฯ ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวข้างต้นปรากฏ ดังนี้ 
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทโฆษณาและเผยแพร่
รายการท ี่ ๑ หน้า ๑๔๑ ค ่าว ัสด ุโฆษณ าและเผยแพ ร่ จำนวน ๒ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
งบประมาณเหลือจ่าย ขอโอนลดจำนวน ๑๘ ๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ 
ก ล ้อ งด ิจ ิต อ ล จ ำน ว น ๒ ต ัว ๆ ล ะ ๙ ๐ ,๐ ๐ ๐ บ าท ร ว ม จ ำน ว น ๑ ๘ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาท 
เนื่องจากลำนักปลัด ฯ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ประซาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานโครงการ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้ประซาซนทราบ ผ่านวารสาร อบจ.ลำปาง ส่ือ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ประกอบด้วย กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน ๓ ตัว และกล้อง VDO จำนวน ๒ 
ตัว ในป้จจุบันครุภัณฑ์ดังกล่าว ใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ล้าสมัย ประมวลผลข้าไม่รับรอง 
เทคโนโลยีและอุปกรณ์พ่วงสมัยใหม่/พi -  Fi ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เข่น ซัตเตอร์ 
ขำรุดเซื่อมสภาพตามการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จีงมีความประสงค์จะ 
จัดซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ลำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีความละเอียดไม,น้อยกว่า 
๒๔ ล้านพิกเซล (MP) เนื่องจากความละเอียดดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่มี 
ประสิทธิภาพในการบันทึกภาพได้คมขัด ประมวลผลเร็ว สามารถถ่ายภาพได้ทุกสภาพ 
แสงด้วยความแม่นยำ ลดความผิดพลาด ตลอดจนถ่ายภาพแบบรัวขัตเตอร่ได้ จึงขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
รายการที่ ๑ หน้า ๑๔๑ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
งานบริหารทั่วไป
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน ๑๘ ๐,0๐๐ บาท รายละเอียดตาม 
รองปลัด อบจ.ลำปาง เอกสารแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมีติโอน

งบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทำ 
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
อนุม้ติฃองสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุม้ติต่อไป 

นายพิษญพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะ 
ประธานสภาฯ อภิปราย ขอเขิญ -ไม่มี

-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๐ คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นซอบอบุมีติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหาร 
แถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมีติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-

นติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๓๖๗๘ 
ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๓ เสียง

ต่อไป ๓.๓ ญัตติ ขออบุมีติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงดำซื้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ -ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพและสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิอันนางสาวพรรณี การะกับ รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบีติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติ 
ขออบุมีติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและลี่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ รวมงบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบโครงการ 
ด้งกล่าวข้างด้นปรากฏ ด้งนี้



๙
นางสาวพรรณี การะกัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการที่ ๗ หน้า ๑๙๖ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๓ ,๐0๐ บาท เนื่องจาก 
กระทรวงด ิจ ิท ัลเพ ื่อเศรษฐกิจและส ังคม ม ีการเปล ี่ยนแปลงเกณ ฑ ์ราคากลางและ 
ค ุณ ล ักษณ ะพ ื้นฐานคร ุภ ัณ ฑ ์คอมพ ิวเตอร ์ ณ วันที่ ๒๓ พ ฤษภาคม พ .ศ .๒๕๖๑ 
เปลี่ยนไปใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ณ 
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงทำให้ราคา คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนจึงไม่ 
สามารถดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จึงมีความจำเป็นต้องลดโอนงบประมาณ 
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๘ หน้า ๑๙๖ ค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากกระทรวงดิจึทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการ 
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปลี่ยนไปใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
จึงทำให ้ราคา คุณลักษณะ ปริมาณ ค ุณ ภาพเปลี่ยนจ ึงไม ่สามารดำเน ินการจ ัดหาร 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไต้ จึงมีดวามจำเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์
รายการที่ ๑ หน้า ๒๐๑ ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖๓,๐๐๐ บาท ขอ 
โอนลดงบประมาณจำนวน ๓,๐ ๐๐  บาท จึงขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
ขี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังนี้ 
๑. การโอนงบประมาณรายจ่าย 
โอนลด รวมจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
งายบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๗ หน้า ๑๙๖ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายการที่ ๑ หน้า ๒๐๑ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
โอนเพ่ิม รวมจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๘ หน้า ๑๙๖ ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ข้อความเดิม
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๑ 0

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกานศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๗ หน้า ๑๙๖ ค่าจัดซื้อเครื่องลำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
รายก ารท ี่ ๘ หน้า ๑ ๙ ๖  ค ่าจ ัดซ ื้อช ุดโป รแกรมระบ บ ป ฏ ิบ ัต ิการส ำห ร ับ เคร ื่อง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเพื่อให้ 
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒£๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร่าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
ท้องถ่ิน ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงลัยที่จะซักถามหรือจะ 
อภิปราย ขอเชิญ -ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นซอบอนุม้ติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงดำซื้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๙ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๙ เสียง อนุมัติให้โอนและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม 
หนังสีอท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๓๖๘๘ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง

ต่อไป๓.๔ ญตัต ิ ขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ 
-ฃอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางทีเ่คารพและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ดฉินันางสาวพรรณ ี การะกนั รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนายทองด ี จอมวงศ ์ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
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ปฏปิตีหินา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบการใน ๓.๔ ญตัติ 
ขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิาร 
สว่นจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีอ่งคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง ไดต้ัง้งบประมาณรายจา่ยประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองชา่ง 
ห มวดค า่ครภุ ณั ฑ  ์ ท ีด่ นิ และส ิง่ก อ่ส รา้ง จำน วน  ๑ ร าย ก าร  รวม งบ ป ระม าณ  
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจากกองชา่ง ไดต้รวจสอบโครงการทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 
มคีวามจำเปน็ตอ้งแกI้ขคา่ซีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ดง้นี ้
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบักบัอตุสาหกรรมและการโยธา 
หมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการที่ ๒ หน้า ๓๓๖ โครงการปรับปรุงอาคารลำนักงานและโรงซ่อมเครื่องจักรกล 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีความ 
จำเป็นเร่งด่วนได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารลำนักงาน และปรับปรุงต่อเติมห้อง 
กองแผนและงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้Iขป็ญหานํ้ารั่วซึมสถานที่ปฏิปีติงาน 
ประกอบกับการประมาณโครงการด้งกล่าว จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตาม ปร.๔ แต่ 
ส่งข้อนุลพิมพ์ไนข้อบัญญัติฯ พิมพ์ผิดกลายเป็นจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จีงมีความ 
จำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามประมาณการค่าไข้จ่ายที่ได้คิดคำนวณไว้ รายละเอียดตาม 
เอกสารบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ แนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอยงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าคุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะ 
อภิปราย ขอเซิญ -ไม่มี- ขอเซิญท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น เกีย่วกบัเรือ่งนีผ้มไมต่ดิใจ แตอ่ยากจะแนะนำไว ้การ 
พมิพต์วัเลขผดิพลาดเปน็ เร ือ่งท ีห่ม ิน่ เหม ่ กฃ็อความกรณุาวา่ตอ่ไป ขอใหก้องชา่ง 
ประสานงานกบักองแผนและงบประมาณใหเ้รยีบรอ้ย คอ่ยพมิพล์งไป แตจ่ริงๆ แลว้ผม 
ไม1ติดใจ แตข่อใหค้ำแนะนำไวว้า่ขอใหม้คีวามละเอยีดเกีย่วกบัตวัเลข ขอขอบคณุ 
-มสีมาซกิทา่นใดมขีอ้สงสยัทีจ่ะซกัถามหรอืจะอภปิรายอกีหรอืไม ่ -ไมม่ี
-ขณะนีม้สีมาซกิอยูใ่นทีป่ระขมุจำนวน ๒๒ คน ครบองคป์ระขมุ ผมจะขอมตทิีป่ระขมุ
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- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๐ เสียง อนุม้ติให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๓๖๘๙ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง

ต่อไป๓.๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ 

ในญัตตินึ๋ได้แนบใบแทรกแก้ไขคำผิดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพและสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางจะได้เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน 
หลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปางมีสถานะการคลัง ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสัน ๘๕๐,๗๑๐,๔๕๓.๖๒ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม ๒๒๐,๙๔๗,๕๒๒.๕๓ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนลำรองสะสม ๒๔๕,๗๔๙,๙๘๖.๖๖ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๘ โครงการ 
จำนวนงบประมาณ ๑๓๓,๑๒๖,๖๔๖.๒๕ บาท
๑.๑.๕ รายการกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๖๐ โครงการ จำนวนงบประมาณ 
๑๗๘,๖๒๓,๓๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน - บาท
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๒. รายการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๑ รายรับจริงทั้งสิ้น ๘๓๕,๑๖๐,๙๑๔.๘๘ บาท
หมวดภาษีอากร จำนวน ๓๖,๔๒๘,๗๓๒.๙๖ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน ๑๓,๖๐๕,๕๖๒.๑๖ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๕,๘๘๒,๘๙๘.๗๙ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๓,๗๐๖,๒๖๒.๘๑ บาท
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0 6 ไรjษไรโ0รํ' บาท
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๕๘๔,๗๑๕,๐๗๓.๑๖ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๘๙,๗๒๖,๙๓๑.๐๐ บาท
๒.๒ รายรับเงินอุดหนุนระบุวัตลุประสงค์ จำนวน ๑๐,๐๑๙,๒๐๐.๙๔ บาท
๒.๓ รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒๐,๓๐๓,๐๐๐ บาท 
๒.๔ รายจ่ายจริง จำนวน ๗๑๑,๘๒๗,๓๒๘.๘๔ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 
งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน 
งบลงทุน

จานวน ๖๖,๔๔๑,๑๔๘.๑๓ 
จำนวน ๘๙,๑๑๔,๓๑๔.๘๘ 
จำนวน ๒๐๘,๗๔๕,๒๑๑.๖๒ 
จำนวน ๓๓๔,๒๒๓,๐๖๓.๔๐

งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑๓,๒๓๓,๕๙๐.๘๑
งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๗๐,๐๐๐.๐๐
๒.๕ รายจ่ายจริงจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตลุประสงค์ จำนวน 
๑๐,๐๑๙,๒๐๐.๙๔ บาท
๒.๖ รายจ่ายจริงจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒๐,๓๐๓,๐๐๐.๐๐ 
๓. การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๓.๑ ประมาณการรายรับ จำนวน ๙๐๐,๔๓๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง จำนวน ๕๗,๔๔๐,๐๐๐
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๕๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๒๘๔,๓๙๘,๐๐๐ บาท 
๓.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๙๐๐,๔๓๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
รายจ่ายตามงบรายจ่าย จำนวน ๙๐๐,๔๓๘,๐๐๐ บาท
งบกลาง 
งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน 
งบลงทุน 
งบเงินอดหนน

จำนวน ๖๓,๙๐๑,๙๐๐ บาท คิดเป็น ๗.๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
จำนวน ๑๑๘,๔๘๗,๒๓๐ บาท คิดเป็น ๑๓.๑๖ เปอร์เซ็นต์ 
จำนวน ๔๓๓,๐๓๕,๗๑๐ บาท คิดเป็น ๔๘.๐๙ เปอร์เซ็นต์ 
จำนวน ๒๕๗,๕๙๘,๕๐๐ บาท คิดเป็น ๒๘.๖๑ เปอร์เซ็นต์ 
จำนวน ๒๕,๕๕๒,๔๐๐ บาท คิดเป็น ๒.๘๔ เปอร์เซ็นต์
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๑๔

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑,๘๖๒,๒๖๐ บาท คิดเป็น ๐.๒๑ เปอร์เซ็นต์
รายจ่ายตามแผนงาน จำนวน ๙๐๐,๔๓๘,๐๐๐ บาท
แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๔๗,๗๙๘,๔๓๐ บาท คิดเป็น ๑๖.๔๑ เปอร์เซ็นต์
แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๓๐ เปอร์เซ็นต์ 
แผนงานการคิกษา จำนวน ๓๔,๖๓๙,๙๑๐ บาท คิดเป็น ๓.๙๖ เปอร์เซ็นต์
แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒๓๐,๗๖๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๔.๖๓ เปอร์เซ็นต์
แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๔๑ เปอร์เซ็นต์ 
แผนงานเคหะและชุมซน จำนวน ๔๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๔.๗๒ เปอร์เซ็นต์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซน จำนวน ๔๗,๗๑๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๔.๓๐ 
เปอร์เซ็นต์
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๓ ๐,๓ ๐๓ ,๐๐๐ บาท คิดเป็น
๓.๓๗ เปอร์เซ็นต์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๖๔,๑๙๓,๔๐๐ บ า ท ค ิด เป ็น ๒ ๙ .๓ ๔  
เปอร์เซ็นต์
แผนงานการเกษตร จำนวน ๒๒,๒๖๒,๒๖๐ บาท คิดเป็น ๒.๔๗ เปอร์เซ็นต์
แผนงานงบกลาง จำนวน ๖๓,๙๐๑,๙๐๐ บาท คิดเป็น ๗.๑๐ เปอร์เซ็นต์
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย จำนวน ๙๐๐,๔๓๘,๐0๐ บาท
งบกลาง จำนวน ๖๓,๙๐๑,๙๐๐ บาท คิดเป็น ๗.๑๐ เปอร์เซ็นต์
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวน ๑๑๘,๔๘๗,๒๓๐ บ าท  ค ิด เป ็น  ๑ ๓ .๐  
เปอร์เซ็นต์
หมวดค่าตอบแทนใข้สอยและวัสดุ จำนวน ๔๒๔,๓๘๐,๗๑๐ บ า ท ค ิด เป ็น  ๔ ๗ .๑๓  
เปอร์เซ็นต์
หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๘,๖๔๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๙๖ เปอร์เซ็นต์ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง จำนวน ๒๔๗,๔๙๘,๔๐๐ บาท คิดเป็น๑๘.๖๖ 
เปอร์เซ็นต์
หมวดเงินอดุหนนุ จำนวน ๒๔,๔๔๒,๔๐๐ บาท คดิเปน็ ๒.๘๔ เปอรเ์ซน็ต์
หมวดรายจา่ยอืน่ จำนวน ๑,๘๖๒,๒๖๐ บาท คดิเปน็ ๐.๒๐ เปอรเ์ซน็ต์
จากการทีเ่ราไดแ้ถลงไปเกีย่วกบังบประมาณการรายรบั ประมาณใกลเ้คยีงกบัรายรบั ๓ 
ปยีอ้นหลงัทีเ่ราไดด้ำเนนิการมาคอืป ี ๒๔๖๑ ๒๔๖๒ มาสู่จ ๒๔๖๓ เมือ่นำมา 
เปรยีบเทยีบกนักจ็ะเหน็ไดก้วา่รายไดก้จ็ะเพิม่ลดตามขอ้เทจ็จรงิ ท่ีเราได้กำหนดไวในปี 
๒๔๖๓ เราคำนวณใกลเ้คยีงกบัป ี ๒๔๖๒ คอื ๗๙๓,๐๔๖,๐๐๐ บาท เปน็เงนิอดุหนนุ 
จำน วน  ๑ ๘ ๙ ,๑ ๘ ๔ ,๐ ๐ ๐  บ าท  แ ล ะ เป น็ ง บ ป ร ะ ม าณ ท ีเ่ร าต ัง้ ไ ว ป้ ร ะ ม าณ  
๗๙๓,๐๔๖,๐๐๐ บาท เปน็รายไดจ้รงิ  ๆ ของเราในป ี ๒๔๖๒ จำนวน ๖๐๓,๘๗๑,๖๐๐ 
บาท ในปนีีก้ต็ัง้ไวท้ีไ่ดร้บัจากเงินอดุหนนุ อสม.๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในปี ๒๔๖๓ 
ตัง้เพ ิม่ไว ้ จำนวน ๙ ๐ ๐ ,๐ ๔ ๖,๐ ๐ ๐  บาท ท ีเ่พ ิม่ข ึน้มาจาก ๗๙๓,๐๔๖,๐๐๐ บาท 
เพิม่ขึน้จำนวน ๙๔,๒๑๓,๖๐๐ บาท จากเงนิอดุหนนุ อสม.ทีผ่า่นมาอดุหนนุเดอืนละ 
๖๐๐  บาท ซึง่รฐับาลจา่ยเพิม่ใหเ้ปน็ ๑,๐๐๐ บาท กจ็ะเพิม่ขึน้ในสว่นนีก้จ็ะทำใหเ้รามี
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นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นางสมพร กาไวย ์
เลขานุการสภาฯ

เงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น รายรับที่ตั้งไว้จริงจำนวน ๘๐๕,๒๒๔,๔๐๐ บาท สูงกว่าปีที่ผ่าน 
มาประมาณ ๑๒,๑๖๘,๔๐๐ บาท สูงกว่าปี ๒๔๖๒ ประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ 
รวมเงินอุดหนุน ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริง ที่เราได้คำนวณแล้วประเมินแล้ว ก็ใกล้เคียงกับ 
ข้อเท็จจริงที่เราได้คำนวณแล้วประมวลแล้ว ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในด้านรายจ่าย 
เราก ็ต ั้งไว ้ตามข ้อ เท ็จจร ิงท ี่เราได ้ดำเน ิน การจากแผน งาน การพ ัฒ น าตามท ี่เราได ้ 
ประชาคม เป็นแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณพัฒนาบุคลากรต่าง 

 ๆ ก็เป็นไปตามแผนงานบุคลากร ๓ ปี ได้คำนวณไว้ตามที่ได้กำหนดเป็นแผนงานไว้ จาก 
การทำงานการประเมินเราได้ประเมินตามอัตราส่วนต่าง  ๆ ในส่วนการพัฒนาก็จะมี 
จำนวนมาก หากไปเทียบกับงบรายจ่ายประจำ ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเอง 
เซ่น ๑๐๐ บาท เราสามารถพัฒนา ๘๗ เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากหาก 
เทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งรัฐบาลให้ถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เราสามารถ 
กำกับไว้ที่ ๑๖ เปอร์เซ็นต์ เราสามารถนำงบไปพัฒนาได้มากถือว่าบรรลุผลได้เซ่นกัน 
ตามกรอบแล้วเราไม่ควรจะเกิน ๒๔ เปอร์เซ็นต์ ตามงบประมาณรายจ่าย แม้รัฐบาลจะ 
กำหนดไว้ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เราสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นของเราได้มากขึ้น สรุปก็ 
เป็นไปตามร่าง ในส่วนของคำผิดถูก หรือคำผิดเล็กน้อย ถ้าหากพบเจอก็แจ้งกับกองแผน 
และงบประมาณทราบ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่ต้องแปรญัตติหรือโครงการขนาดใหญ่ 
เก ินที่จะแก้ไข ก ็ให ้นำเข ้าส ู่กระบวนการแปรญ ัตต ิ จ ึงน ำเส น อรายละเอ ียด  (ร ่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๔๖๓ ซึ่งได้นำเรียนให้ท่านทราบแล้ว เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาห้องถิ่น พ.ศ. 
๒๔๔๗ จึงขอให้ที่ประขุมแห่งนี้ พิจารณา
- เชญิเลขานกุารสภาขึแ้จงขัน้ตอนการพจิารณารา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดั งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
-เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ทีเ่คารพ ทา่นสมาชกิ 
สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น ลำหรบัขัน้ตอนการ 
พจิารณารา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการ 
ประขุมสภาหอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๗ รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ ทีก่ำหนด 
ไว้ในข้อ ๔๔, ๔๗, ๔๙ ,๔๐, ๔๑ และข้อ ๔๒ ใหพ้จิารณาเปน็สามวาระ 
ในวาระทีห่นึง่เปน็ขัน้ตอนของการพจิารณาวา่จะรบัหลกัการแหง่รา่งขอ้บญัญต่ ิ
หรือไม่ ในวาระทีส่อง เปน็ขัน้ตอนแปรญตัตสิง่ใหค้ณะกรรมการแปรญตัต ิ
พจิารณา และสภาแหง่นีจ้ะตอ้งกำหนดระยะเวลายืน่เสนอคำแปรญตัตติอ่ 
คณะกรรมการแปรญตัตดิว้ย เมือ่คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณารา่งขอ้บญัญตั ิ
เรยีบรอ้ยแลว้ ใหส้ง่เขา้สภาพจิารณาเรยีงตามลำดบัขอ้เฉพาะขอ้ทีม่กีารแปรญตัต ิ
หรอืทีค่ณะกรรมการแปรญตัตแิกไ้ขเทา่นัน้ เปน็อนัจบกระบวนการในวาระทีส่อง 
สว่นในวาระทีส่าม เปน็ขัน้ตอนของการลงมตวิา่จะใหต้ราเปน็ขอ้บญัญตัหิรอืไม ่
ลำหรบัวาระนีI้มม่กีารอภปิราย



นายพิษญพล ประสาบ - ตอ่ไปเปน็การพจิารณารา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณ
ประธานสภาฯ รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระทีห่นีง่ ขัน้รบัหลกัการ

-ฃอเชญิทา่นสมาซกิไดต้รวจสอบและพจิารณารา่งขอ้บญัญต้อิงคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สมาชกิทา่นใดตอ้งการอภปิราย ขอเชญิ 
-ฃอเชญิทา่นถาวร บปุผาเจรญิ

นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น สำหรบัรา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ก็ได้ศึกษาดูแล้ว เป็นข้อบัญญัติที่ใข้ได้เลย แต่ 
สิงที่ผมดูแล้ว สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจ แต่ไม่ปรากฏในร่างของเรา 
เรื่องการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ณ ปีจจุบัน ท้องถิ่นต่าง  ๆ แม้แต่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดบางแห่ง ได้จัดตั้งหน่วยการทำงานเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน EMS เข้ามาบริการ 
ประซาซน สำหรับหน้าที่ตรงนี้การบริการประซาซน ที่ให้เกิดการบริการกับซาวบ้านที่ 
เป็นรูปธรรม ล้าหากมองภาพของเราจะมืแค'การสนับสนุนต่าง  ๆ แต่ไม่ได้ทำกิจกรรม 
เหมือนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ที่เขาได้ดำเนินการที่แท้จริง หมายถึงว่ามี 
การตั้งหน่วยงาน มีการบริการที่เป็นหน่วยงานรับผิดซอบ หากพ ิจารณาตามอำนาจ 
หน้าที่แล้ว ก็อยู่ในประเด็นที่สามารถตั้งขึ้นมาได้ ผมก็ฃอฝากไว้ หร ือว ่าเราจะเป ิด 
ซ ่องทางท ี่เราจะดำเน ินการในเร ื่องน ี้ในข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ  รายจ ่ายป ระจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้บ้าง จัดตั้งงบประมาณไว้ เปิดโครงการไว้ ล้าหากเราไม่จัดตั้ง 
โครงการไว้เลยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เราก ็จะไม ่ม ีงานบร ิการด ้านน ี้เลย ก็ฝาก 
ผู้รับผิดขอบ ผู้บริหารในการพิจารณาเรื่องการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS เพื่อให้เป็น 
กิจจะลักษณะไมใซ่เพียงแค่การอุดหนุน  ๆ ผมต้องการให้มีการตั้งหน่วยงานมารองรับ 
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ล้าหากเป็นไปได้อยากให้ปี ๒๕๖๓ เปิดซ่องทางใน 
ข้อบัญญัติไว้ในเรื่องการบริการการแพทย์ฉุกเฉินไว้ ไม่เซ่นนั้น ตามที่ท่านปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด บอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เราสามารถดำเนินการใน 
เรื่องการบริหารจัดการมีงบประมาณในการพัฒนาแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งในจำนวน 
แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผมอยากเห็นให้มีในเรื่องนี้ด้วย ดังนั้นขอฝากไว้ว่าจะทำอย่างไรที่ 
จะให้มีการเปิดซ่องข้อบัญญัติทิ้งไว้ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจากการได้ติดตามท้องถิ่นอื่น เขา 
ทำเป็นรูปธรรม นามธรรมที่ซัดเจน ไม่เหมือนกับที่เราทำที่ผ่านมา จัดชื้อรถตู้สนับสนุน 
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS แบบน้ันคงไม่ใซ่ ในความหมายของผมต้องการให้มี 
หน่วยงานของเราสร้างเครือข่ายขึ้นมารับผิดซอบบริการประซาซนทุกอำเภอ ต่อไปหาก 
ม ีแต ่ละอำเภอมีความต้องการการบริการการแพทย์ฉ ุกเฉ ิน EMS อาจจะขอองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางนำส่ง โรงพยาบาลได้เลย ตรงนี้ฃอฝากไว้ เรื่องที่สอง ซึ่งการ 
ประซุมสภาครั้งที่ผ ่านมาผมก็ได้อภิปราย ในส่วนของการคลังการจัดเก็บและพัฒนา 
รายได้ ในครั้งที่ผ่านมาเราขออนุมัติแปรลดงบประมาณ จนแทบจะไม่ได้ไข้ แต่ในครั้งนี้ 
งบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๓ ท่านก็ได้ต ั้งงบประมาณไว้ 
๑ ,๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท จากครั้งที่แล้วไม,ได้ใช้เลย ซึ่งผมก็ได้อภิปรายไว้ว่าการจัดทำ 
งบประมาณ ๒๕๖๓ ซอให้ดูพ้ืนฐานในส่ิงไหนท่ีเราได้ไซ้ ไม่ได้ไข้ ท่ีไม่ได้ไข้เลย กลับมี



นายถาวร บุ,ปผาเจริญ การตั้งใหม่และมากกว่าเดิมอีก อยากให้ท่านอธิบายเหตุผล ทำไมถึงมาตั้งซํ้าและมากขึ้น 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง กว่าเด ิม อยากทราบว่าท ่านม ีโครงการอย่างไรในการจัดเก ็บรายได ้ ซึ่งจริง  ๆ แล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง น ่าจะพ ัฒนาการจัดเก ็บรายได้ให ้มากกว่าน ี้ การ 
จัดเก็บรายได้ของลำปางถือว่าน้อยมาก สาเหตุที่น้อยเพราะอะไร งบประมาณที่เราได้ 
จัดเก็บภาษีถ้าเทียบกับงบประมาณที่ท่านจัดอบรมในครั้งต่อไปคุ้มค่าหรือไม่ เรื่องที่สาม 
เป็นเรื่องที่ผมได้พูดไว้ตั้งนานแล้ว เรื่องการใช้ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง แต่ละปีเราตั้งงบประมาณไว้หนึ่งล้านกว่าบาท เป็นจำนวนเงินที่สูงลำหรับการตั้ง 
งบประมาณค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา จำนวนหนึ่งล้านกว่าบาทเซ่นกัน ท่านควรจะบริหาร 
จัดการให้ประหยัดกว่านี้ เรื่องไฟฟ้า เสาไฟฟ้าช้างลำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เวลาผมขับรถจากกรุงเทพผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตีหนึ่งตีสอง 
ผมเห็นท่านเปิดไฟสว่างตลอดทาง ซึ่งไม่ได้เกิดประโยขน์ ท่านนำค่าจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า 
แสงสว่าง ให้ไปสว่างที่สวนสาธารณะหนองกระทิงน่าจะดีกว่า เพราะประขาขนได้ใช้ 
ประโยซใทนการออกกำลังกาย ถ้าหากท่านจะเปิดไฟฟ้ารอบอาคารลำนักงานองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เวลาประมาณสองทุ่มก็ปีดได้แล้ว แต่นี่เปิดยาวจนถึงเข้า เป็น 
ความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ขอฝากไว้ อีกเรื่องผมจำได้ว่าตอนนั้นท่านรองปลัดสุพรรณี 
สุขสันต์รุ่งเรือง ได้รับปากในสภาไว้นานแล้วว่าถ้าครั้งไหนมีการประขุมสภา นานๆจะมี 
การประขุมสภาครั้งหนึ่งท่านได้เตรียมที่จอดรถไว้ให้ท่านสมาซิกทั้งหลาย แต่วันนี้ท่านคง 
ลืมไป หลายนัดแล้วที่เราไม่มีที่จอดรถ ซึ่งจริง  ๆ โรงจอดรถทางสภาก็อนุมัติให้สร้าง ใน 
การประขุมแต่ละปีไม่ถึง ๔ ครั้ง ท่านควรบริหารจัดการเรื่องการจอดรถสถานที่จอดรถ 
ให้กับท่านสมาซิกที่มาประขุมสภา ซึ่งไม่ได้มาทุกวัน ก็ฃอฝากไว้เพื่อระลึกความจำ กรณี 
ขอให้ฝ่ายกิจการสภาฯ ดูแลเรื่องสถานที่จอดรถให้กับท่านสมาซิกสภาด้วย และขอฝาก 
เร ื่องท ี่ลำค ัญ ค ือการบร ิการการแพทย ์ฉ ุก เฉ ิน  ขอให ้พ ิจารณ าด ูว ่าเป ิดซ ่องทางใน 
ข้อบัญญัติ ๒๕๖๓ เปิดซ่องไว้ เพราะในระหว่างปีท่านจะมีความจำเป็น หรือการ 
บริหารงาน จะเพิ่มงบประมาณส่วนนี้ขึ้นหรือไม่ สามารถจะทำได้ แต่ขอให้เปิดซ่องทาง 
ในข้อบัญญัติ ๒๕๖๓ ไว้ด้วย ขอขอบคุณ 

นายพิษถ{พล ประสาน มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ -ฃอเชิญท่านพิเซฐ ทินอยู่

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ตามทีท่า่นปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปฏบิตัหินา้ทีน่ายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดน้ำขอ้มลูรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ เสนอ 
ตอ่สภา ผมขอขอบคณุฝา่ยบรหิาร เจา้หนา้ทีท่กุาภาคสว่นทีเ่ริม่ตัง้แตก่ระบวนการออก 
ประชาคมแผนนำมาสูแ่ผน ตอ้งยอมรบัวา่แผนในปนี ีป้รบัอยูต่อ่เน ือ่งตัง้แตแ่ผน ๓ ปี 
แผ น ๔ ปี และปจีจบุนัไมแ่นใ่จวา่แผน๕ ปีหรือไม่ กต็อ้งขอบคณุผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทกุ 
คน ในการปรบัตามรฐับาลทีส่ง่การแกไ้ขแผนมา ตอ้งขอบคณุ ฝา่ยบรหิารท ีพ่ยายาม 
จดัสรร ผมได้ศกึษาขอ้บัญญัตแิล้วก็ฃอข่ืนขม อยา่งเซน่เรือ่งทีผ่มไดอ้ภปิรายไว ้ เซน่เรือ่ง 
การแขง่ขนัฟตุบอล อบจ.ปทีีผ่า่นมาทา่นตัง้ไว ้๗ ๐๐,๐๐๐ บาท ปีน้ีต้ัง'ไว้ <5)^00,000 
บาท ถอืวา่เปน็การเพิม่เตมิเพือ่เปดิโอกาสใหพ้ีน่อ้งประขาซน เยาวชน มโีอกาสไดเ้ขา้ถงึ 
การออกกำลงักาย ตามท ีเ่คยอภปิรายไว ้ หลงัสำนกังานองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปางตอนเยน็ มปีระขาซนมาใชบ้รกิารวิง่เพิม่ขึน้ มกีารจดังบประมาณในการจดัวิง่ปทีี่



นายพิเซฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธีรพล ศรีวงษ์ 
ส.อบจ.อ.งาว

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ผ่านมาตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้เพี่มจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผมอภิปรายไม่จำเป็นที่ 
จะต้องจัดวิ่งในพื้นที่อำเภอเกาะคา แต่สามารถจัดวิ่งในอำเภอไหนก็ไต้ เป็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไปด้วย และเราไต้มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับโรงพยาบาลเกาะ 
คาอีก ๑,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ในการจัดซ ื้อเคร ื่องอบอ ุปกรณ ์การแพทย์ เพราะฉะนั้น 
โรงพยาบาลเกาะคา ก็จะรองรับโรงพยาบาลจาก ๘-๙ อำเภอ ของพี่น้องประซาซนใน 
หลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่อำเภอเมือง ต้องฃอซอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณ 
ให้โรงพยาบาลเกาะคา และในวันนี้โรงเรียนหลายแห่งมีโอกาสไต้รับอุปกรณ์ดุริยางค์ ซ่ึง 
ผมเคยอภิปรายเมื่อ ๔ ปีที่แล้ว ว่าการจัดดุริยางค์มีป้ญหาเรื่อง สตง.ห้วงติง แต่สุดท้าย 
พวกเราก็ซ่วยกันทำ ซึ่งในครั้งสุดท้ายที่เขาห้วงติงบอกว่า เราจัดซื้อแล้วไปมอบให้ ตรงนี้ 
เขาห้วงติง ซึ่งในวันนี้ฝ่ายบริหารไต้อุดหนุนเงินงบประมาณเข้าไปเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้กับโรงเรียนแต่ละแห่ง หากเราไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่ไม,ว่าจะเป็นเขตพื้นที่การศึกษา 
จัด งานกีฬา หรืองานต่าง  ๆ น้องๆ ที่ไต้รับอุปกรณ์ดุริยางค์จากเราไป ก็มีการ'ไปต่อยอด 
ขุดวงดุริยางค์ ซึ่งผมไต้เห็นในหลายโรงเรียน ในอำเภอต่าง  ๆ หลายแห่ง สิ่งนี้ผมอยากให้ 
ฝ่ายบริหารที่ท่านไต้จัดสรรงบประมาณแต่ละมิติให้มากขึ้น ก็จะเป็นภาพลักษณ์และเป็น 
ส ิ่งท ี่ส ังคมคาดหวังเรา สามารถจับต้องไต้ เป ็นการส่งเสริมพี่น ้องประขาซน ก็ต้อง 
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จัดทำร่างข้อบัญญัติออกมาแล้วมีการกระจาย 
ให้กับหลายๆ มิติให้กับจังหวัดลำปาง ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านธีรพล ศรีวงษ์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมมขีอ้สงัเกตแผนงานหมวดรายจา่ย ประเภทคา่บำรงุรกัษา 
และปรบัปรงุ เปรยีบเทยีบในป ี ๒๔๖๒ กบัป ี ๒๔๖๓ ปี ๒๔๖๓ ไตล้ดลงเกอืบ ๔๐ 
เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ถนนสายทางทีอ่ยูใ่นความรบัผดิขอบขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง มอียู ่ ๗๒ สายทาง ระยะทาง ๖๑๔ กโิลเมตร ในการดำเนนิการปรบัปรงุ 
ซอ่มแซมรูส้ กึจะมปีญ้ หามาก ส ายท างเรากอ็ย ูใ่น สภาพ ท ีท่ รดุโท รม ลา้ห ากมาด  ู
งบ ป ระม าณ รายจ า่ยค า่จดั ซ ือ้ ยาง ลดลง ๔๐ เป อรเ์ซน็ ต  ์ คา่จดัซ ือ้หนิลดลง ๖๒ 
เปอรเ์ซน็ต ์ คา่จดัซ ือ้หนิคลกุ ๖๐ เปอรเ์ซน็ต ์ คา่จดัซ ือ้แอสฟล้ทตํกิคอนกรตี ๖๐ 
เปอรเ์ซน็ต ์ เปน็สิง่ทีน่า่เปน็หว่ง ถา้เราไปดกูารรอ้งเรยีนในโซเชยีล การซอ่มแซมถนน 
อยากจะสอบถามฝา่ยบรหิาร สิง่ทีผ่มเปน็หว่งงบประมาณการปรบัปรงุซอ่มแซมถนน 
สายทาง และขอซมเขยโครงการ ททท.ทีเ่คยใหบ้รกิารในพืน้ทีข่องกองขา่ง รูส้กึวา่ทำไต ้
ดี อยากใหม้ตีอ่ไป กจ็ะเกีย่วขอ้งกบัตรงนีด้ว้ย ถา้วสัดอุปุกรณไ์ม,เพยีงพอ กจ็ะสง่ผล 
กระทบตอ่องคก์รของเราไต ้ขอขอบคณุ
- ขอเชิญท่านประสิทธี้ เตซะปลูก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๔๖๓ หน้าที่ ๓๔๗ หมวด 
รายจ่ายอื่น ผมสังเกตโครงการซ่วยเหลือเกษตรกรประสบป้ญหาราคาพีซผลเกษตรราคา 
ตกตั้า ต้ังไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ผมดูแล้วตั้งไว้น้อยเกินไป ซึ่งเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ก็ 
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของสับปะรดที่ราคาตกตํ่า พีซผลทางการเกษตรอื่น  ๆ ก็น่าจะ



นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษทJพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายนิพนธ์ นันทะสี 
ส.อบจ.อ.งาว

มคีวามพรอ้มในการตัง้งบประมาณไวช้ว่ยเหลอื กฃ็อฝากฝา่ยบรหิารไวด้ว้ย ผมคดิวา่ 
นอ้ยเกนิไป สว่นเรือ่งการบรกิารสาธารณะ จากการทีไ่ดไ้ปรว่มงานตา่ง  ๆ และทีผ่า่นมา 
เราไดพ้ดูถงึเรือ่งซองสขุาเคลือ่นที ่ ถอืเปน็สิง่ทีส่ะทอ้นองคก์รซองเรา บางงานเราไปยมื 
หอ้งนํา้ฃองจงัหวดัใกลเ้คยีงมาไวบ้รกิาร มกีารตัง้คำถามมาวา่ทำไมของจงัหวดัลำปางไม ่
มี ซ ึง่เรากม็แีนว้คดิท ีจ่ะจดัซ ือ้มาครัง้หน ึง่จนบดัน ีผ้ ูอ้ำนวยการกองชา่ง กจ็ะเกษยีณ  
ราชการแลว้ เรากย็งัไมม่เีรือ่งนีเ้ขา้มา ขอฝากฝา่ยบรหิารดว้ย ขอขอบคณุ 
- ขอเชญิทา่นนพินธ ์บันทะลื

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิพนธ์ บันทะสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภองาว ก ่อนอื่นก ็ต ้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได ้นำร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕:๖๓ เข้าสู่สภาเพื่อให้สภาพิจารณา เพื่อจะนำงบประมาณไป 
แก้ไขปีญหาให้กับพี่น้องประซาซน ผมขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจง หน้าที่ ๒๘๔ 
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์“บ ้าน โป งห ม ู่๔ ต.บ ้านโปงอ.งาว” แก้ไขเป็น 
“บ ้านโป่งพ ัฒนา หมู่ ๙  ต.บ้านโปง อ .งาว ” ก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้บรรจุ 
โครงการเอนกประสงค์เข้าสู่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๔๖๓ ก็ฃออนุญาตนำเรียนท่าน 
ประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่าในความจำเป็นของโครงการอาคารเอนกประสงค์ ใน 
เขตพื้นที่อำเภอรอบนอก ยังมีความจำเป็นอยู่ เพราะว่าไม่มีสถานที่ที่ใข้ทำกิจกรรมในร่ม 
ไม่เหมือนกับพื้นที่อำเภอเมือง ล้าหากมีงานก็ไปขอใช้พื้นที่ในหอประขุม หรือไปเช่า 
โรงแรมทำกิจกรรม ทำกิจกรรมไม่ว่างานบุญ งานแต่งงาน งานผู้สูงอายุ หรือกิจกรรม 
อสม.ซึ่งในเขตพื้นที่อำเภอรอบนอก อำเภองาวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เรามีความจำเป็น 
ท ี่จะต ้องใช้อาคารเอนกประสงค์ร ่วมกัน ตามที่ผมได้ประสบมาหรือไปร่วมงานมา 
ซาวบ้านก็มีพื้นที่จำกัด การทำกิจกรรมก็ใข้เต็นท์ร่วมทำกิจกรรม ในช่วงฤดูฝนก็จะมี 
ป็ญหาพื้นแฉะ ไม่สะดวกกับผู้มาร่วมงาน และป็ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือการใช้ไฟฟ้า 
แสงสว่าง หรือพัดลม อาจจะมีไฟฟ้ารั่วหรือซ๊อตผู้มาร่วมงาน เพราะฉะนี้น ผมเห็นว่า 
การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้ร่วมกันในหลายๆ พื้นที่ ในระดับอำเภอ ระดับ 
ตำบล โดยในข้อบัญญัติของเราปีนี้ มีทั้ง ๑๒ โครงการ ผมเห็นว่าน่าจะมีความจำเป็น 
อย ่างย ิ่ง ผมต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้บรรจุโครงการอาคารเอนกประสงค์ ในร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๔๖๓ ในส่วนอื่น  ๆ ที่ได้คีกษาร่างข้อบัญญัติ ก็ต้องขอขอบคุณ 
ฝ่ายบริหารที่ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนคสล. ลาดยาง ถนน 
หินคลุกบดอัด เพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตร อาคารเอนกประสงค์ แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 
การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม จากที่ได้ 
ตรวจดูร่างข้อบัญญัติจะเห็นว'าปีนี้ฝ ่ายบริหารได้จัดสรรงบประมาณ ไปทั่วถึงทั้ง ๑๓ 
อำเภอ โดยไม่ไปกระจุกอำเภอใดอำเภอหนึ่ง ก ็ฃอขอบคุณฝ่ายบริหารอีกครั้ง โดย 
เฉพาะที่ได้จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้า ๓๐๔ โครงการส่งเสริมการ 
ท่องเท ี่ยวจังหวัดลำปาง แสงสีเสียงสะพานโยง เมืองง้าวเงิน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่อำเภองาว งบประมาณปี 
๒๔๖๒ จำนวน ๓ ๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้ได้เพิ่มงบประมาณให้เป็น ๔ ๐๐,๐๐๐ บาท ใน 
ฐานะตัวแทนพี่น้องอำเภองาวก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณ



๒๐
นายพิษถ{พล ประสาน - ขอเชญิทา่นมติร ธรรมวงค์
ประธานสภาฯ
นายมิตร ธรรมวงค์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาชกิสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เกาะคา สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายมติร ธรรมวงค ์ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดัลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ทา่นประธานทีเ่คารพอกีไมก่ีว่นัสภาของเรากอ็ยู ่
รว่มกนัมาจะครบ ๗ ปี ในเดอืนกนัยายน และจะกา้วสูป่ทีี ่ ๘ ต่อไป ในระยะแรกๆ ท่ีผม 
ไดม้โีอกาสมาทำงานโครงการทีท่ำระยะแรก  ๆ จะเปน็โครงการเกีย่วกบัทำนบดนิ ถนน 
ลกูรงั ทีแ่กไ้ขปญีหาความเดอืดรอ้นของพีน่อ้งประซาชนในเขตพืน้ทีเ่กษตรกรรม ซ่ึงก็
ห V V  ^  ๘! I ^  A  o «> Oi a / ๘H ห ) ^ ^ ^  I ๙ Iใดรับความชินซมเบนอย่างยงเริองทำนบดิน และเนบจจุบันกใดเซเหเกดประใยซนอย่าง 
สูง มีประโยซน์ต่อพี่น้องประซาซนโดยเฉพาะการเกษตร แต่ลำดับต่อมาในปีหลัง  ๆใน 
พื้นที่เขตปาเราก็ถูกระงับไว้ด้วยเหตุผลบางประการ เราก็มามุ่งพัฒนาสาธารณูปโภคด้าน 
อื่น  ๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตแอสฟ้ลห์ติก ในห้วงปีหลังผมมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐาน 
อาคารเอน กป ระส งค ์ โดยเฉพ าะป ีงบ ป ระมาณ  ๒๕๖๓ ม ุ่งเน ้นโครงการอาคาร 
เอนกประสงค์ทั้งหมดเลย เพราะเขาให้ฉายาผม ส.จ. ๑๐๐ ศพ ไม่ได้เป็นมือปีน แต่เผา 
ศพบ่อย ไปที่ไหนขาวบ้านก็เรียกร้องให้สร้างอาคารเอนกประสงค์ ผมก็รับปากไว้ในปี 
๒๕๖๓ ผมก็นำเสนอโครงการอาคารเอนกประสงค์ทั้งหมด พอห้วงก่อนที่จะมีการจัดทำ 
ร่างข้อบัญญัติ ผมได้รับการประสานงานจากกองแผนและงบประมาณ และกองช่าง 
บอกว่าท่านโครงการอาคารเอนกประสงค์ ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ไม่คุ้มค่า กับ 
งบประมาณ และอีกเหตุผลหนึ่งผมจำไม,ได้ ก็ได้รับการห้วงติงมาว่าไม่สามารถสร้างได้ 
เพราะว่า สตง.ห้วงติงมา ประมาณว่าไม่คุ้มค่า ท่านเอาตัวไหนมาเป็นดัวซี้วัดว่าไม่คุ้มค่า 
กับงบประมาณ ไม่เกิดประโยชน์ ก็แสดงว่าอาคารนั้นได้สร้างไปแล้ว ใช่หรือไม่ จะเอาตัว 
นั้นมาเป็นบรรทัดฐาน ตัวช้ี,งัดมาตัดสิน วิเคราะห์โครงการต่อไปไม่ได้ เพราะโครงการใน 
พื้นที่ผมผ่านการประซาคม ผ่านความเห็นซอบจากหมู่บ้าน จากตำบล มาสู่ระดับอำเภอ 
และประสานแผนระดับจังหวัด ผมอยากจะทราบว่าโครงการดังกล่าวใครเป็นผู้สั่งการ 
ใครเป็นผู้สั่งการว่าโครงการนี้ไม่มีความเหมาะสม ฉะนั้นผู้ใด้บังคับบัญชาจะรับไปทำ 
แบบนั้นไม่ได้ ผมว ่าก ่อนจะส ั่งการใด  ๆ ผ ู้บ ังค ับบ ัญซาผ ู้บริหาร ควรจะตั้งอยู่บน 
ข้อเท็จจริง บนหลักการและเหตุผลที่เป็นจริง ถ้าสักแต่จะสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญซาไขว้เขว 
ท่านสมาชิกสภาเองก็เคว้งคว้างและตอนนี้ สับสน ทำไมทำแบบนั้น แต่ก็ยังดืกลับลำทัน 
แต่ถ้าหากเป็นแบบนี้บ่อย  ๆ ไม่ดีแน่  ๆ ไม่ดืต่อผู้ใต้บังคับบัญชา สั่งกลับไปกลับมา ขอ 
ฝากท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานสภา และขอสอบถามเรื่องการถ่ายโอนภารกิจอีกครั้ง 
ในส่วนของเครื่องสูนํ้าพลังงานไฟฟ้า ของบ้านสาด แต่ที่ทราบมาก็มีในหลายพื้นที่เช่นกัน 
ที่ประสบปิญหาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไปสร้างไว้และไม่มีการถ่ายโอน 
ให้กับท้องถิ่นนั้น  ๆ ซ ึ่งมีความจำเป็น ความเดือดร้อน ซึ่งท้องถิ่นนั้นมีความจำเป็นที่ 
จะต้องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดถ่ายโอนให้ เพราะว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนค่า 
กระแสไฟฟ้าจากเทศบาลนั้น  ๆ ยกตัวอย่าง บ้านสาด ซึ่งเป็นพื้นที่ด ูแลของผม เขา 
เรียกร้องมาอยากได้เครื่องสูบนํ้าพลังงานไฟฟ้าตัวนี้ไปบริหาร เพราะเขาจะได้สนับสนุน 
งบประมาณ ๔๐ ะ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกัน ไปช่วยราษฎรในพื้นที่ของเขา งบ 
บำรุงรักษาของเราก็ไม่มี แต่ถ้าเป็นเทศบาลเขามีงบบำรุง รักษาซ่อมบำรุงได้ แต่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ จะถ่ายโอนก็ไม่ยอมถ่าย บอกว่า
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สตง.ท้วงติง เหมือนกับโครงการอาคารเอนกประสงค์ สตง.ท้วงติง ในเมื่อท้วงติงแล้ว 
ทำไมไม่ขี้แจงให้เขา แต่พอสตง.ท้วงติงมา อบจ.ก็นิ่ง บอกว่าทำไม่ได้ก็จบ ไม่มีความ 
จริงใจในการแก้ไขปีญหาให้กับพี่น้องประขาซนเลยจริง  ๆ ผมอยากได้นายกที่มาจากการ 
เลือกตั้งจริง  ๆ ทุกวันนี้เพราะจะได้เข้าใจป้ญหาแก้ไขป็ญหากับซาวบ้าน เม่ือก่อนผมทำ 
เครื่องสูบนํ้าเครื่องนี้ ภาคภูมิใจมาก ซาวบ้านดีใจ คุณทำเครื่องสูบนี้าพลังงานไฟฟ้าให้ 
ต ้องการมาก แต่พอทำนาไปได้ ๒ ปี กระแสไฟฟ้าแพงเหลือเกิน ก็เร ิ่มมาปรึกษาหา 
ทางออกให้ ปรากฏว่าไม่ได้ สตง.ท้วงติง ตอนสองปีแรกบอกว่าต้องรอให้พัสดุผ่านคํ้า 
ประกัน ๒ ปี และถึงจะโอนให้ พอผ่านไป ๒ ปี ปีบก็'โปเจรจาหารือ ก็บอกว่าไมให้ สต 
ง.บอกว่าสร้างแล้วต้องดูแลเอง สร้างแล้วทำให้ไปให้เขาทำไม ทำไมไม่มีการขี้แจงว่าจะ 
ให้เซาเป็นเพราะอะไร หากขี้แจงไม่ได้ก็บอกสมาซิกไปก็ได้ ผมเข้าใจว่าเซาไม่อยากจะทำ 
ไม่ใข่หน้าที่ไม่บทบาทที่จะต้องไปขี้แจง ทราบข้อมูลว่าอำเภอแม่ทะก็มีหลายเครื่อง ที่จะ 
ส่งคืน และบ้านสาดก็พร้อมที่จะส่งคืนเซ่นกันถ้ายังไม่ได้รับการถ่ายโอน ก็ไม่รู้จะเก็บ 
รักษาไว้ทำไม ผมอยากจะเอาภาพลงให้ดูเหมือนกัน วันนี้เซาเอาสูบนํ้าฃองซลประทาน 
ซี่งเป็นสูบนํ้ามันไปตั้งเคียงกับสูบไฟฟ้าบ้านสาด ก็ตบหน้าเราซัดๆ ผมละอายใจไม่กล้าไป 
จริง  ๆ เพราะว่าเราไม่จริงใจที่จะแก้ไขปีญหาให้เขามีปีญหาตรงนี้ทำไมไม่หยิบมาแก้ไข 
ต ั้งเจ ้าหน ้าท ี่มาซ ุดหน ิ่งก ็ได ้เอาไปขี้แจงประสานท่านสมาซ ิกสภาว่าต ้องการอะไร 
ประสานมาเรายินดี และอีกหนึ่งประเด็นเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางซองเราที่ไปตั้ง 
ตอม้อโซว์ไว้ทั่วจังหวัด เขาก็สอบถามมาว่าเมื่อไหร่จะติดตั้งเสียที ขอคำขี้แจงด้วย จะได้ 
ไปอธิบายให้ซาวบ้านเซา และข้อสุดท้ายซออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง หน้าที่ 
๒๘๖ โครงการที่ ๙ บรรทัดที่สอง “ เพ ื่อจ ่ายเป ็นค่าก ่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
จ ำน ว น ๔ อาคาร” แก้ไขเป็น “ เพ ื่อจ ่ายเป ็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 
๑ อาคาร” ซอขอบคุณ 
- ขอเซิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมอยากจะนำเสนอแนะการแกไ้ขปญีหาขององคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง บางเรือ่งไดร้บัการรอ้งเรยีนและแกไ้ขปญ้หาอยา่งรวดเรว็ ถนนแม ่
ปงุ-ปา่ตนั ทำเสรจ็แลว้ เขารอ้งเรยีนตอนนีไ้ดด้ำเนนิการแกไ้ขทีจ่ะเสรมิไหลท่าง ผม 
อภปิรายทีป่ระชมุแหง่นีเ้มือ่สองปกีอ่น ถนนแมลู่-่สามขา ไปลดขนาดถนนลง บอกวา่จะ 
เสริมไหล,ทางให ้จาก ๗ เมตร เหลอื ๕ เมตร ผมอภปิรายตอนนัน้วา่การพฒันาถนนตอ้ง 
ทำใหด้กีวา่เดมิวนันีย้งัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขแตม่ถีนนพเิศษอยูเ่สน้หนึง่เขารอ้งเรยีนไม'ถงึ 
เดอืน เลย ไดร้บัการแกไ้ขทีท่นัหว่งท ี ขอขืน่ซมฝา่ยบรหิารทีท่ำไดฉ้บัไว แตต่อ้งใหม้ ี
มาตรฐานเดยีวกนัทีอ่ ืน่กม็ปีญีหาเซน่กนั แตท่ำไมทีน่ึไ่ดร้บัการแกไ้ขรวดเรว็เหลอืเกนิก ็
ฝากทา่นดว้ยวา่ถา้ทำอะไรกใ็หเ้สมอภาคดว้ย กบัอกีหลายเรือ่งองคก์รของเราเปน็องคก์ร 
ขนาดใหญ ่ ผมวา่การบรกิารสาธารณะหลายๆ เรือ่งทีข่าด เมือ่ลกัครูท่า่นประลทิธี ้ เตซะ 
ปลกู บอกวา่รถสขุาเคลือ่นทีย่มืมาจากจงัหวดัแพร ่ ผมวา่จงัหวดัลำปางเปน็จงัหวดัทีใ่หญ ่
กวา่เขา นา่จะอายบา้ง ผมวา่บางลงิบางอยา่งหนว่ยงานเรามปีอีงกนัภยั มอีะไร ผมไม่ 
เหน็ม ี อพปร.อะไร ของอบจ.ผมไปดงูานท ีจ่งัหวดัสระแกว้ เขามอีงคก์รท ีบ่รกิาร 
สาธารณะ ในเมือ่คนงานเรากม็ ี อะไรเรากม็ทีำไมไมท่ำใหเ้กดิประโยซนกํบัสงัคมบา้ง คิด
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๒๒
ที่สิงที่เป็นการบริการที่ด้วยความเต็มใจ ผมอยากจะให้อบจ.ของเราทำภาพลักษณ์ต่าง  ๆ
เหล่าน ี้ เรื่องตอม้อ เสาไฟฟ้า เมื่อลักครู่ก็มีสมาซิกอภิปราย ไม่รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่ ฝาก 
ท่านช่วยดูให้ด้วย และเรื่องวารสาร ผมนับได้ว่าปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณพัฒนาไว้เจ็ด 
ร้อยกว่าล้านบาท ท่านไปพัฒนาตรงไหนบ้าง ไม่เห็นท่านเอามาลงบ้าง ไม่เห็นมีถนนลัก 
เส้น เห็นแต่ไปถ่ายรูป ที่ผมเคยอภิปรายไปหลายรอบแล้วว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ บาง 
โครงก ารงบ ป ระม าณ ส ิบ ล ้าน บ าท  ห ้าล ้าน บ าท  ไม ่เห ็น ท ่าน เอ าม าล งว ารส าร  
ประซาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ผ่านงบประมาณต่อสภา 
แห่งนี้เลย ผมเห็นแล้วไม่รู้จะเห็นมีประโยชน์อะไร ฝากผมไปประขาสัมพันธ์ ผมฉีกทิ้ง 
หมดเลย ฝากส่งไปที่บ้าน ประชาสัมพันธ์ไม่ได้ ผมน่าไปให้พี่น้องซาวบ้านดูไม่ได้เลย 
ไมใช่ว่าไม่มีรูปผมนะ แต่ไม่ได้เป็นผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ท่าอยู่ 
ทุกวันนี้ไม่มีใครเอาไป เราท่าไฟ,ฟ้า ท่าถนน ลาดยาง ท่าถนนคอนกรีต บางพื้นที่เขาท่า 
ถนนสายทางเดียวสามสิบล้านบาท เขาก็ท ่า เราก็ต้องเอาไปลงให้ขาวบ้านรู้ว ่า ตรงนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาท่าอะไร ผมเห็นเราบริจาคเงินห้าล้านบาท เราไป 
แค่ ๒ คนแค'น้ัน สโมสรโรตารื่มีท้ิงจังหวัดมีคนไม่ถึงร้อยคน เขาเดินทางมาพร้อมกันหมด 
ตรงนี้บอกตรง  ๆ เลยว ่าเขาประซาส ัมพ ันธ ์เก ่ง ม ี'วารสารท ี่ด ีกว ่าเราอ ีก ของเราม ี 
งบประมาณเยอะแยะแต่ไม,ได้ท่าการประซาสัมพันธ์ที่ดี ฝากท่านผู้บริหารที่จะดูการ 
พัฒนาต่อไป ถ้าหากใครรักษาการนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ฝากท่านดูแลด้วย 
เรื่องการบริหารงบประมาณ การประซาสัมพันธ์องค์กร ให้มีซื่อเสืยง ขอขอบคุณ
- ขอเชญิทา่นพมิล คงทอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาซกิสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมเหน็โครงการทา่ฟา้ยเกีย่วกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วโครงการที ่ ๕ 
ผมเหน็ดว้ย แตผ่มอยากแนะนา่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ทา่ปา้ยใหญ่ๆ  “ยินดี 
ตอ้นรบัสูเ่มอืงลำปางหรอืสูเ่มอืงลา้นนา” ทำระหวา่งเขตจงัหวดัตากตดิตอ่ลำปาง ทำ 
จากจงัหวดัแพรต่ดิตอ่จงัหวดัลำปาง ทา่ปา้ยใหญ่ๆ  ให เ้ขาเหน็วา่เรายนิดตีอ้นรบั เขา 
จรงิๆ ผมเหน็องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไมม่ซีกัปา้ยเลยอยากจะทา่ระหวา่ง 
จงัหวดัลำปางตดิตอ่จงัหวดัตากกไ็ด ้คนตา่งจงัหวดัเขามาเขาจะไดเ้หน็หรอืวา่จะทา่เขต 
ตดิตอ่จงัหวดัลำพนูกบัจงัหวดัลำปางกไ็ด ้ เขามาเขาจะไดเ้หน็  กฃ็อฝากไว ้ เพราะตัง้ 
งบประมาณไวห้นึง่ลา้นหา้แสนบาท ทำปา้ยใหญ ่ อยา่งนอ้ยๆ คนตา่งจงัหวดัทีม่าจาก 
กรงุเทพฯ พอเชา้เขตจงัหวดัลำปางเขากม็คีวามอบอ ุน่ความอยากจะมาเท ีย่ว เมือ่ม ี
งบประมาณแลว้ผมวา่นา่จะทา่หรอืวา่จำไปทา่พ ืน้ท ีร่ะหวา่งจงัหวดัลำปางกบัจงัหวดั 
พะเยากไ็ด ้ทีไ่หนทีม่คีนผา่นเยอะ  ๆ เพราะนา่จะทา่ ขอขอบคณุ
- ขอเชญิทา่นเดชทว ี ศรวีชิยั

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมนายเดชทว ี ศรวีชิยั. สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัห วดัลำป าง เขต ๒ อ ำเภ อ เถนิ  ผมอยากจะอภปิ รายเก ีย่วชอ้งเก ีย่วกบั การท ำ 
ขอ้บญัญตันิ ีโ้ดยตรงเลย ผมเคยนา่เรยีนในทีป่ระชมุแหง่นีห้ลายครัง้แลว้ บอกวา่ หน่ึง 
การกระจายเรือ่งขอ้บญ้ญต่ เรือ่งงบประมาณ และการกระจายอำนาจสูท่อ้งถิน่ควรจะมี

(



นายเดชทวี ศรีวิชัย แบบแผนมาตรฐานที่ดีฃึ้นกว่านี้เมื่อ ๔ ปีที่แล้วผมเคยพูดอย่างนี้ หล้งจากท่านนิรันดร
ส.อบจ.อ.เถิน ป้ญญาสิทธิ้ เสียชีวิตไปผมก็ยังพูดอย่างนี้ มาถึงตอนนี้เราจะมาสังเกตว่าอำเภอเกินเขต

๑ รู้สึกว่างบประมาณจะน้อย และด้อยลงไปเยอะจริง  ๆ แล้วประซากรในอำเภอเถินมีไม่ 
น ้อยกว่าท ี่อ ื่นเลย เทศบาลเมืองล้อมแรดก็ม ีแล้ว ประซากรก็ม ืไม่น ้อยเลย ด้อยกว่า 
อำเภอเกาะคาในหลักร้อยเท่าน ั้นเอง แต่เราไปดูงบประมาณค่อนข้างไม่สมดุลกัน ขอ 
ฝากเรื่องนี้ด ้วย เรื่องที่สอง อยากจะนำเรียนตรงนี้เสริมท่านพิมล คงทอง อภิปรายไป 
เม ื่อชักครู่ ตรงน ี้ถนนถ่ายโอนของเราร ีบทำป ้ายจำก ัดน ํ้าหน ักเถอะ เราม ีแต่'จะเอา 
งบประมาณไปซ่อมแซม แต่ปรากฏว่าถนนของเราถูกใช้รถบรรทุกนั้าหนักเกินกันมาก 
โดยเฉพาะถนนสายปางอ้า-แม่สแลม ผมไปเห็นแล้วสงสารจำได้ว่ามืงบประมาณครั้งหนึ่ง 
มีบริษัทไปทำกำลังผ่านหน้าบ้านผม ผ่านไปลักอาทิตย์หนึ่งรถบรรทุกหนัก  ๆ ช่วงลันๆ 
จริง  ๆ แล้วการขนถ่ายรถแบคโฮแบบนี้ผ ิดหลักการนํ้าหนักเกินอยู่แล้ว อากาศร้อนๆ 
ยางแบนไปเลยอาจจะเป็นเพราะว,านํ้าหนักเกินมาตรฐาน การทำงานของผู้รับเหมาไม่ได้ 
มาตรฐานอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ เพราะผมไมใช่วิศวกร ดูด้วยตาสวยงามมาตรฐานอยู่ ตรง 
นี้ผมขออ้อนวนไหนๆ เรากว่าจะได้เม็ดเงินมาแต่ละเม็ดจะลงไปถนนสายทางของเราไม่รู้ 
ก ี่ร ้อยกิโลเมตร อยากจะขอให ้ร ีบทำตรงน ี้ถ ือว ่าเป ็นประเด ็นสำค ัญเร ื่องป ้ายจำก ัด 
นั้าหนักและก็มีการตรวจสอบนํ้าหนักด้วย และที่จะอภิปรายไปอีกเรื่องเราเคยคุยกัน 
เรื่องงบประมาณหลายครั้งสมัยท่านสุนี สมมี อยู่โครงการลงไปต้องเกินคักยภาพห้องถิ่น 
ของเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ในจังหวัดควรจะมีสองล้านขึ้นไปแต่ปรากฏว่าในข้อบัญญ้ต 
ของเราตรงนี้ มันมีโครงการเล็กอยู่บ้างแต่ก็เป็นไปตามความต้องการของอปท.ท ีข่องบมา 
และเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เก ิดขึ้นเพื่อแก็ไขป้ญหาช่วยยับยั้งความเสียหายที่อาจจะ 
เกิดขึ้นเพิ่มเติมได้ แต่ส่วนอื่นโครงการปกติทั่วไปควรจะเป็นตัวสองล้านขึ้น แต่ผมไม่ได้ 
เจาะจงไปที่ใครเพราะว่าอย่าน้อยพวกเราก็อยู่ก ันอีกไม่กี่เดือนเราก็จะจากกันตรงนี้ใน 
ฐานะสมาขิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แต่ใครจะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ว่ากันอีก 
ที แต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นบางพื้นที่ตั้งงบประมาณห้าแสนซี่งบางทีก็เป็นการ 
จำกัดให้เขาทำมากเกิน ไม่ทราบว่าท่านประธานสภาใจดำหรือเปล่า ไม่ค่อยจะยิ้มเลย 
ผมมีประเด็นสามเรื่อง ขอฝากด้วย ขอขอบคุณ 

นายพิษถ{พล ประสาน - ขอเขิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ประธานสภาฯ
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางทีเ่คารพและสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมขอเสรมิสองเรือ่ง เรือ่งแรกขออนญุาตเอย่นามทา่นมติร

ธรรมวงค ์โครงการทีซ่าวบา้นตอ้งการ เราเปน็สมาขกิองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำปาง 
ม าจาก ข าวบ า้น เล อื ก ต ัง้ม า ขาวบ า้น ขออะไรเรารบั ป ากไว  ้ และท ีบ่ อกวา่ศาลา 
เอนกประสงค ์ คำวา่อเนกประสงคต์อ้งใขท้กุอยา่ง และบอกสร้างไมไ่ดก้ลบัไป กลบัมา 
ก็ใข้ได้ แตค่วามจรงิใขไ้ดอ้ยูแ่ลว้รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์พนัเปอรเ์ซน็ต ์ไปดเูลยศาลารา้งไม,มี ถา้ 
จะมกีใ็นพืน้ทีอ่ำเภอแมเ่มาะไมม่บีา้นคน ไมม่ขีมุซนอยู ่ แตท่ีส่มาขกิทกุทา่นไดส้ง่มานัน้ 
เปน็ประโยซนมํคีวามจำเปน็ขอใหท้า่นพจิารณาอยา่ตดัสนิวา่ทำไมไ่ด ้กลบัไปกลบัมา ผล 
ทีส่ดุกท็ำได ้ขออนญุาตเอย่นามทา่นพรรณ ี การะกนั เมือ่กอ่นทา่นอยูก่องแผนและ 
งบประมาณทา่นก ็ เดีย่วเหลอืเกนิ หลายเรือ่ง หลายอยา่ง แตต่อนนีท้า่นยา้ยไปเปน็ 
รองปลดัมาคมุแผนอกี ทา่นกม็าเอาอกี ผมวา่ทา่นอยา่ไปเอานติศิาสตรม์ากเกนิไปเอา



นายสมบูรณ์ รูปสะอาด
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงศ์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

รัฐศาสตร์บ้าง ท่านเก่งอยู่ทางเรียน ก่อนจะเอามาใซ้ก็คิดดู เรื่องที่สองขออนุญาตเอ่ย 
นามท่านบุญเลิศ แสนเทพ ท่านบอกว่าวารสารมีแต่รูปภาพ ความจริงแล้ว เราน่าจะเอา 
รูปภาพสร้างถนนทำอะไรที่ใหญ่ๆ ขององศ์การบริหารส่วนจังหวัดมาลงแต่ละอำเภอแต่ 
ละหมู่บ้าน องศ์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพี่ใหญ่ เล็กๆเราไม่ ใหญ่ๆเราต้องทำ เราต้อง 
เอาภาพที่เราสร้างถนนหนทาง ฝาย อ่างเก็บนํ้าที่สวยงามน่ามาลงวารสารแจ้งให้ สมาซิก 
แต่ละท่านส่งมา ท่านละเรื่องท่านละงาน และก็ส่งไปยังแต่ละห้องถิ่นเลยไม่ต้องส่งไปที่ 
บ้านสมาซิกสภา เพราะสมาซิกสภารู้แล้วส่งไปที่องศ์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ใน 
จังหวัดลำปาง ขอฝากไว้ด้วย ขอขอบคุณ
- ขอเซิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาซิกสภาองศ์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมนายบญุเลศิ แสนเทพ สมาซกิสภาองศก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง เขต ๑ อำเภอแมท่ะ ขอเสรมิขออนญุาตเอย่นามทา่นสมบรูณ ์ รปูสะอาด 
ทา่นบอกวา่การบรหิารจดัการขององศก์รภายในเราขอเอย่นามทา่นพรรณ ี การะกนั ไป 
เค ีย่วมาก การบรหิารจดัการขององศก์รเราผดิวฒันธรรม ผมจำจากคำผูใ้หญม่า ผิด 
วฒันธรรมอยา่งไรการตัง้คนรกัษาการเขาไมต่ัง้จากขา้งบนลงมาขา้งลา่ง เขาตอ้งตัง้'ผกิ 
คนขา้งลา่งขึน้ขา้งบนผูใ้หญใ่นจงัหวดัคยุกบัผมเลย เปน็อำนาจทา่นจรงิ คนทีจ่ะทำงาน 
เซน่ถา้ไมม่ปีลดัจังหวัด เขาไมแ่ตง่ตัง้ใหผู้ว้า่รกัษาการปลดัจงัหวดั ไม่มี เขาไมต่ัง้แบบนัน้ 
เขาตอ้งตัง้คนทีม่คีวามสามารถ ในองศก์รขึน้ไปรกัษาการผอ.เพีอ่จะไตฝ้กืตนเองขึน้เปน็ 
ผอ.แตข่องเราเอาคนทีอ่ยูข่า้งบน ลงมาคมุผลประโยขนท่ีจ่ะลงัการไตง้า่ย ตรงนีผ้ดิ 
วฒันธรรมองศก์รขา้ราชการ ขา้งบนเขา เลา่มาผมกฟ็ง้มาผมมาเลา่'ให'้ทา่นฟง้อกีรอบ 
เขาดทูา่นอยูว่า่ทา่นทำอะไร ทีท่า่นสมบรูณ ์ รปูสะอาด เสนอมาถอืเปน็สิง่ทีด่อีงศก์ร 
เราจะเดนิไต ้บางครัง้เรามองวา่ตรงนีต้ดิขดัอยูต่รงนี ้ ถา้คนนีล้กุขึน้ไปคนอืน่เขา้มา 
แทนนา่จะลืน่ขึน้ ถา้กลบัมาทีเ่ดมิกไ็มล่ืน่ตดิอยูต่รงนัน้ ผมถงึบอกวฒันธรรมองศก์รควร 
จะพฒันาไปในรปูทางทีด่กีข็อฝากฝา่ยบรหิารคดิใหมท่ำใหม ่ ขอขอบคณุ
- ขอเชิญท่านมิตร ธรรมวงศ์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพและสมาซิกสภาองศ์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายมิตร ธรรมวงศ์ สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ผมขอเสริมขออนุญาตเอ่ยนามท่านเดชทวี ศรีวิขัย 
ถนนสายทางของเรา ผมไต้รับการร้องเรียนมาจากตำบลวังพร้าว ถนนสายทางบอกว่ามี 
รถพ่วงบรรทุกทรายซ่วงเข้าประมาณหกโมงเข้า และรอบแปดโมงเข้าอีกรอบ จะเป็นรถ 
ของประขาซนในหมู่บ ้านเขารับซื้อทรายจากข้างนอกและบรรทุกมาที่บ ้าน ถนนเริ่ม 
เสียหายเมื่อเป็นสายทางของเราเรามีมาตรการจับกุมหรือมีมาตรการอย่างอื่นบ้าง เขา 
ร้องเรียนมาที่ผมบอกว่าขอให้ทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดซ่วยดูแลและกวดขันให้ด้วย 
ขอขอบคุณ

- ขอเชิญท่านเขน ปานสังข์



นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม 
นายเชน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม 
นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายทองดี จอมวงค ์
ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที ่
นายกอบจ.ลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมขออนญุาตเอย่นามทา่นสมบรูณ ์ รูปสะอาด ช่วยแปล 
ชว่ยแปลความหมายเปน็ภาษาไทยดว้ยคำวา่ “ เค ีย่ว”คืออะไร ผมไมเ่ขา้ใจ แปล 
ความหมายใหผ้มดว้ย ผมอยูเ่สรมิงามผมไมรู่ค้ำวา่ “ เค ีย่ว” ขอขอบคณุ 
- ขอเชญิฝา่ยบรหิาร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ก็มีบีญหามากมายแต่ก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับงบประมาณปี ๒๕๖๓ 
ที่นำเสนอมากนัก อาจจะเป็นเพราะอยู่นานต้องเลือกตั้งเร็ว  ๆ ต้องขอบคุณที่สอบถาม 
ประเด็นต่างๆ เข้ามาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเราไม่เหมือนส่วนราชการส่วน 
ภูม ิภาคส่วนท้องถิ่นอื่น เราเป ็นรูปแบบพิเศษในการปกครองมีการบริหารจัดการม ี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีข้าราชการ มีหลาย  ๆ ส่วนเข้ามาปกครอง เป็น 
เรื่องของการกระจายอำนาจ ถ้าหากมีการกระจากอำนาจอย่างแห้จริงอย่างเช่น กทม. 
หากเลือกตั้งผู้ว ่าราขการจังหวัดก็จะเป็นอีกรูปแบบ แต่ของเราครึ่งๆ กลางๆ ให้บ้าง 
ไม่ให้บ้างในการริดรอนสิทธิต่าง  ๆ สุดท้ายก็มีกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง  ๆ มากมายที่เรา 
ต้องปฏิบัติตาม ท่านเป็นนักการเมืองท่านก็อยากสนองตอบความรวดเร็วของประซาชน 
แต่ข้าราชการก็ต้องระมัดระวังที่จะทำให้เข้าสู่ระเบียบบริหารจัดการในการตรวจสอบ 
ทุกครั้งที่ผ่านมา ท่านก็สบายพวกเราต้องรับเคราะห์รับกรรมในการส่งเงินคืนในการตั้ง 
กรรมการสอบวินัย แต่ละครั้งประชุมวินัยเรื่องเข้าคณะกรรมการทุกครั้ง ก็มาจากผลที่ 
เรายืดหยุ่นการทำงานให้กันเป็นผลที่เราต้องรับผิดชอบ ก็มีเรื่องเข้ากจ.ทุกครั้ง ผมจะ 
กล่าวเป็นประจำทุกครั้งในเรื่องของการทำงานในเรื่องภารกิจขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัด เจตนารมณ์ชองกฎหมายคือในเรื่องของการถ่ายโอบภารกิจต้องทำ คือภารกิจที่ 
ถ่ายโอนมาให้เราจริง  ๆ มีเพียงไม1กี่เรื่อง แต่ภารกิจที่มีบีญหาทุกวันนี้คือภารกิจ
ของการสนับสบุนเกินศักยภาพ ซึ่งเราก็ต้องการที่จะไปเอาอกเอาใจท่าน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน 
กำนัน ภารกิจที่ท่านทั้งหลาย ที่ให้มาก็ไม่ค่อยตรงกับงานของ อบจ.มากนัก ก็เลยไปเป็น 
ประเด็นที่เราจะต้องมาทะเลาะกันตรงนี้ก็วิเคราะห์ให้งบประมาณห้าแสนบาททำไต้หรือไม่ 
อย่างไร ถ้าหากเรายืดหลักเกณฑ์จนเกินไปเราก็จะเดือดร้อน ความสุขสงบก็จะไม่เกิดขึ้น 
ท่านก็คงจะไม่พอใจมากนัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถือว่าให้เกียตริท่านมาก 
ให้โอกาสตลอดมาโดยเฉพาะเรื่องแบ่งสรรงบประมาณ และโครงการต่างๆ ถ้าหากว่ามี 
การประชาคมเข้าแผนมาก็สามารถดำเนินการ ไต้ตามปกติทั่วไป ในส่วนนี้ต้องมีคนกรอง 
งาน ว่าทำไต้หรือไม่ไต้อย่างไร ถ้าหากเราไม่มีข้อสรุปก็ยากที่จะประเมินไต้ บางครั้งก็ 
ต้องมีอ้างอิงระเบียบต่างๆ ให้สามารถทำไต้ อย่างกรณีของท่านถาวร บุปผาเจริญ การ 
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ก็ไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน้าที่ 
ของการสนับสบุนเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งตอนนี้กรมบัญชีกลางก็เพ ิ่งให้การ 
สอบสวนมา ที่เราไต้จัดซื้อรถไปหนี่งคันก็ยังถูกตั้งกรรมการสอบสวน สตง.สอบสวนก็ 
บอกว่าว่าไมใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องทำ ในเรื่องของ รพ. 
สต. ตอนนี้หนังสือสั่งการให้ยกฐานะฝ่ายสาธารณสุขให้เป็นกอง ในอนาคตก็ไม่ต้องทำ 
อะไรมาก ถ้าหากนโยบายรัฐบาลที่จะยกฐานะของเราเป็นฝ่ายสาธารณสุขและโอนรพ. 
สต มาให้เราดูแล ก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุฃที่ต้องทำโดยปริยาย ก็เป็นเรื่องข้อบังคับ
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ด้วยกฎหมาย ซึ่งขณะนี้กฎหมายยังไม่ออกมาเป็นเพียงนโยบายที่กำลังคุยกันอยู่ประชุม 
ไปหลายครั้ง ถ้าหากเป็นไปได้จริงรพ.สต.ทั้งหมดก็ต้องมาอยู่กับเรา เป็นระเบียบ 
กฎหมายที่เราไม่ต้องทำอะไรมากแต่ที่ต้องทำคือทำสนับสนุนไปตามที่ภารกิจที่ร้องขอมา 
ก็ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงมีการอบรมสัมมนา EMS ที่เขาร้องขอมาเราก็ช่วยเหลือในเรื่อง 
สุขภาพเราก็ทำไปตามบทบาทหน้าที่ เราไม่จำเป็นต้องเอางบประมาณลงไปเป็นสิบล้าน 
บาทในการที่จัดซื้อรถแจกทุกอปท. ไม่ใช่หน้าที่ของเรา นอกจากนี้ในส่วนของกองคลัง 
การอบรมสัมมนาในเรื่องของการพัฒนารายไต้ต่าง  ๆโดยสรุปแล้วในการตั้งงบประมาณ 
ล้านกว่าบาทสองล้านกว่าบาท คงไม่มบีญีหาอะไรมากมาย ซ่ึงในปี ๒๕๖๒ ยาสูบเราเก็บ 
ไต้ถึงยี่สิบล้านกว่าบาท นํ้ามันเราเก็บไต้สิบสองล้านบาท โรงแรมเราเก็บไต้ถึงหนึ่งล้าน 
แปดแสนบาท รวมทั้งหมดสามสิบสี่ล้านกว่าบาท และกองคลังมาตั้งงบประมาณอบรม 
สัมมนาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับบุคลากรต่างๆ ตลอดถึงห้างร้านต่างๆ ลูกค้าลำหรับเราเป็น 
เรื่องสองล้านกว่าบาทไม่มากนักในการคืนทุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรา ป็ที่ผ่าน 
มาเราไม่ไต้จัดเพราะเราเปลี่ยนเจ้าหน้าที่กลางคัน เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายไต้ใต้ 
ลาออกไปในห้วงเวลาที่เรารับเจ้าหน้าที่ใหม่มา ก ็เลยช่วงเวลาที่จะจัดอบรม สัมมนา 
เน ื่องจากว่าท ี่สอบถามไปช่วงน ี้ม ีงานทำมากจะไปไต้ต ่อเม ื่อประมาณเดือนมีนาคม 
เมษายน ปลอดจากการทำการเกษตรแล้ว ก็ต้องรับทำในช่วงที่สามารถทำไต้เวลาวาง 
เว้นจากการทำงาน ผมว่าไม่มีบีญหาใดใดเขาเก็บเงินให้เราเราก็ต้องตอบแทนคุณเขาบ้าง 
นำไปสู่สี่งท่ีเราทำ นำไปสู่การทำแผ่นพับบางแจกให้เขาไปในชุมขนต่าง  ๆ ค่าไฟฟ้าใน 
ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นองค์กรสาธารณะ ทุกวันนี้ตอนเย็นมีคน 
มาวิ่งมาเล่นฟ ุตบอลวันเสาร์ว ันอาทิตย์อาคารหอประชุมเราแทบไม่ไต้ว ่างทุกคนทุก 
หน่วยงานมาขอไข้ในส่วนของราชการและหน่วยงานต่างๆ มาขอใข้เป็นพันธมิตรของเรา 
ทั้งนั้น ถ้าเราปฏิเสธเก็บค่าไฟฟ้าไปจัดเก็บมากก็คงเป็นไปไม่ไต้ องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเราเป็นการเมืองเข้ามาส่วนหนึ่งฉะนั้นเราต้องดูแลในส่วนของคนที่มาใข้ในกรณี 
จำเป็น ถ้าภาคเอกขนจริง  ๆ เราก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมแต่ถ้าหากภาคราขการหรือภาค 
หน่วยงานห้องถิ่นด้วยกันเราก็ให้บริการตามอัตราส่วนที่เหมาะสมก็เป็นประเด็นที่เราว่า 
กันไปเรื่องจอดรถวันนี้ต ้องขออภัยเน ื่องจากว่ามีการทำถนนในองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางรถของเจ้าหน้าที่รถส่วนกลางที่มีอยู่ปกติจะจอดโดยรอบอาคารลำนักงาน 
แต่วันนี้จอดไมใดืให้ไปจอดตรงโดมให้ช่วยกันเห็นใจกันไม่ไดไม่ให้จอดแต่ว่าวันนี้ทำถนน 
เริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มีที่จอด ผมไม่มีที่จอดก็ต้องไปจอดข้างนอกเช่นกัน ก็คงต้อง 
ช่วยๆ กันไปในกรณีท่านพิเขฐ ทินอยู่ ก็ต้องขอขอบคุณที่ซมเขยมาในส่วนนี้ เรื่องกีฬา 
โรงพยาบาลก็คงเป็นภารกิจที่เราแบ่งจดสรรงบประมาณให้เพื่อให้ครบภารกิจที่เรามีอยู่ 
สร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้ดีขึ้น ถือว่าเป็นภารกิจที่ทาง 
เจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารไต้จัดสรรให้ในส่วนของการพัฒนาก็คืองบประมาณส่วนกลางที่ 
เราลงไปในภาพรวม การพัฒนาในเรื่องของกีฬาใบเรื่องของสุขภาพต่างๆ นี้ก็เป็นหน้าที่ 
ของเราเช ่นก ัน นอกจากนี้ของท่านธีรพล ศรีวงษ ์ ไต้ต ั้งข ้อสังเกตในเรื่องของการ 
ปรับปรุงที่ลดลงเกือบห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ ค่าซื้อหิน ค่าซื้อยาง ค่าซื้อหินคลุก ค่าแอส 
ฟ้ลทํติกในส่วนนี้ที่ทำไปทำมาก็จะเกรงว่าจะไปซํ้าซ้อนกับเงินลำรองจ่าย และหมิ่นเหม่ 
ในเรื่องของ ททท. เราทำทันทีเราก็ไปเพิ่มเงินลำรองจ่ายเป็นหลักเห็นว่าเงินสำรองจ่าย 
รอบนี้เพิ่มขึ้นโดยการตัดตรงนี้ไป ผมก็นั้งพิจารณาอยู่ตรงนี้ทางกองช่างก็เสนอซ่อมแต่ก็
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ก็จะคาบเกี่ยวกันจะเป็นปีญหาที่มองร่วมกันไมใต้ตัดไปไหนก็ตัดไปเพิ่มของส่วนเงิน 
สำรองจ่ายที่ท่านสามารถใช้!ด้เซ่นกับ ท่านประสิทธ์ เตซะปลูก ในเรื่องของเกษตรที่ผม 
ได้กล่าวไว้เรื่องของพืชผลการเกษตรถ้าหากจังหวัดไม่ได้มอบภารกิจเราเกษตรไม่ได้มอบ 
ภารกิจให้เราเราทำไม่ได้เพราะไมใช่หน้าที่ขององดีการบริหารส่วนจังหวัดที่จะไปพยุง 
ราคา ก่อนที่จะเกิดตรงนี้เราตั้งมากไม่ได้ว่าปีนี้ก็ไม่เกิดแต่ปีหน้าไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าถ้า 
เก ิดเขามอบภารกิจให้เราหรือไม่ถ้ารัฐบาลกลางมองเห็นความสำคัญก็จะผ่านมาทาง 
เกษตรทางจังหวัดเขาก็ไมให้เราทำงบประมาณเราตั้งก็เสียประโยซน้เปล่าแต่ถ้าหากว่ามี 
ให้เราทำถ้าหากไม่พอเราก็พอจะโอนเงินอื่นมาช่วยได้ก็สามารถดำเนินการได้ก็คงไม่มี 
ป้ญหาเป็นเพียงภาพมองของการตั้งงบประมาณไว้ตั้งไว้บ้างถ้าไม่มีเลยก็ไม่สามารถทำได้ 
เพราะไม1มีงบประมาณแต่ว่ามีบางส่วนถ้าหากไม่พอก็ว่ากันอีกที ท่านนิพนธ์ บันทะสี 
เรื่องของอาคารเอนกประสงค์อย่างที่ผมกล่าวที่มาของอาคารเอนกประสงค์ที่มีปีญหาคือ 
สตง. ในปีนี้เขาลงตรวจสอบเรื่อง อาคารเอนกประสงค์อย่างเดียวเป็นหน่วยเฉพาะกิจมา 
ดูทุกหน่วยที่ทำอาคารเอนกประสงค์และไปตรวจบางที่เป็นอาคารร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
อะไร อาคารพวกนี้อยู่ที่ผู้บริหารผู้นำขุมซนในข่วงเวลาหนี้งที่มีความต้องการแต่ถ้าหาก 
เปลี่ยนผู้นำขุมซนหรือเปลี่ยนบุคคลใกล้เคียงเขาความจำเป็นตรงนี้ก็เปลี่ยนไปถ้าหาก 
ผู้ใหญ่บ้าน อบต.เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นความสำคัญตรงนี้ก็จะน้อยลงไปหลายแห่งเราได้ 
ประสานกับกำบันคนก่อนคนต่อมาไม่ใช้ก็เป็นประเด็นกลุ่มอาชีพก็เป็นประเด็นถ้าหากมี 
เหตุผลจริงๆ และยืนยันที่จะทำเราก็ยินดีก็จะทำให้ เวลา ๓-๔ปีที่ผ่านมมีหลายแห่งที่ไม่ 
ใช้ถูกตั้งกรรมการสอบที่อำเภอแม่เมาะ พื้นที่บ่อแร้วมีหลายแห่งเป็นเรื่องที่เราจะต้อง 
เช้าใจร่วมกันถ้าท่านยืนยันจะทำท่านก็ต้องทำให้ได้และให้มีคนเช้าไปใช้มีประโยชน์กับ 
ประซาซนอย่างแท้จริงก็ไม่มีป้ญหาแต่อย่างใด นอกจากนี้ 
แหล่งท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ในการสนับสนุนเราก็ช่วยทำอยู่แล้วท่านมิตร ธรรมวงค์ใบ 
เรื่องของศาลาเอนกประสงค์ไม,มีปีญหาแต่ก็ต้องเน้นหนักให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
เป็นประโยชน์ของประซาซนจริงๆ ที่กล่าวมาเป็นเรื่องของการสนับสนุน นอกจากนี้ใน 
ส่วนของบ้านสาดเป็นหนังดราม่าหรือเปล่าเท่าที่คุยเป็นเรื่องของปลัดอปท.กับนายกไม, 
ค่อยจะเช้าใจตรงกันในข้อกฎหมายเราประขุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒(ร:๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปลัดให้เทศบาลตำบลวังพร้าวเป็น 
ผู้ดูแลใช้ประโยชน์อาคารสูบนํ้าเพื่อการเกษตรบ้านสาดหมู่ที่ ๓ วังพร้าว อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปางต่อไป อหนึ่งถ้าหากเทศบาลตำบลวังพร้าวดำเน ินการต่อเต ิมปรับปรุง 
ตำเนินการก่อสร้างโปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับ 
การติดต่ออย่างเป็นทางการเราก็ทำหนังสือแจ้งไปแล้วสภาให้ความเห็นขอบแล้วม0นให้ 
แล้วแต่ท่านไปดีความเป็นอย่างอื่นปกติทั่วไปโครงการก่อสร้างพื้นฐานทั้งหมดสะพาน 
ถนน ท ี่ทำทำเสร็จก ็ทำหน ังส ือแจ้งให ้ อปท.เจ ้าของพ ื้นท ี่ทราบเขาก ็สามารถท ี่จะ 
ซ่อมแซมได้เราทำแทนท่านคือการสนับสนุนทำเสร็จเราก็มอบให้ท่านไปทำท่านก็ไม่ 
เช้าใจอีกว่าต้องมอบอย่างไรลักษณะไหนอย่างนี้ต้องทำ MOU และมอบไปสภาก็
เห็นขอบเมื่อปี ๒๕๕๙ ปลัดกับนายกยังไม่เช้าใจในเรื่องรายละเอียดมากกว่าไมใช่ภารกิจ



๒๘

นายทองดี จอมวงค์ ของเราทีไ่มส่ามารถแก1้ขปญัหาของประซาซนเราดำเนนิการให้ทา่นตัง้แตป่ ี ๒£ £๙
ปลดั อบจ.ปฏบิตัหินา้ที ่ อกีอยา่งไมแ่นใ่จวา่ทอ้งถิน่เขาอยากรบัโอนจรงิหรอืเปลา่เพราะวา่เขาตอ้งเสยีคา่ไฟแต่
นายกอบจ.ลำปาง ซาวบา้นเขาอยากจะใหโ้อนแตว่า่ทอ้งถิน่เขาไมอ่ยากโอนเพราะคา่ไฟเดอืนหลายบาทก็

เป็นประเด็นที่เราต้องไปคืกษาเซิงลึกมาร่วมกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมที่จะ 
มอบให้ตรงนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกที นอกจากนี้ในส่วนของท่านบุญเลิศ แสนเทพใน 
เรื่องของการแก้ปัญหาความเสมอภาคต่างๆ แต่ว่าอันไหนมีความลำคัญจำเปีนอย่างเซ่น 
ถนนสายแม่ทะ-บ้าตัน เป ีนสายที่ม ีความสำคัญเป ีนสายเข ้าส ู่ดอยพระฌานซ่วงเสาร์ 
อาทิตย์มีรถเยอะมาก ถ้าเราไม่รีบแก็ไฃก็จะเปีนประเด็นต้องทำในเรื่องของรถสุขาเรา 
เคยขอสภาตั้งงบประมาณไปครั้งหนึ่งในสมัยก่อนเราใช้เงินสะสมแต่ผู้ว่าไม่อนุมัติแต่ปีนี้ก็ 
ตั้งอีกขณะนี้กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ก็คงจะไต้เร็วๆ น ี้ ปลายปีกันยายน คงไดํใช้ 
รถสุขาใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะต้องทันในการตั้งงบประมาณไว้ใน 
เรื่องของวารสารไม่มีความจ0าเปีบมากนักแตกต้องทำถึงแม้ท่านสมาซิกไม่สนใจแต่เราก็ 
ต้องส่งให้หน่วยงานอื่น มีหน่วยงานอื่นอีกเปีนเจ็ดสิบแปดสิบองค์การในจังหวัดลำปาง 
เราก็ส่งไปเซ่นกันการที่จะให้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางในการประขุมประจำเดือนเราก็นำฝากไปประซาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ซ่ีงก็ 
เป็นอีกแนวทางหนึ่งโดยหลักแล้วในการลื่อสารซ่องทางเราใช้เฟสบุ๊ก ทางไลน่เป็นหลัก 
นอกจากนี้ย ังมีหนังสือพิมพ์บ้างที,เฟสบุ๊กลำคัญมากทุกคนต้องดูต ้องทำเม ื่อค ืนท ่าน 
สมาซิกอำเภอเถินโพสต์มาสองทุ่มกว่าก็ยังต้องมาช้องใจว่าทำไมเป็นแบบนี้การลื่อสาร 
เร็วไม่จำเป็นต้องมีหนังสืออะไรมากมายหนังสือคือไปเสริมเติมแต่งให้สามารถที่บางครั้ง 
ลืมอ่านไปหรือให้ไปกระตุ้นเท่านั้นเองแต่ก็แทบจะไม่มีคนลูหนังสือพิมพ์แทบจะไม,มี 
ยอดขายแทบจะไม่มีใครดูใครอ่านเรื่องของ IT เร็วกว่าก็ต้องเช้าใจร่วมกันนอกจากนี้ 
สตง.ท้วงอีกประขาสัมพันธ์มากไม่ไต้อีกนอกจากนี้ห้ามใส่รูปของตัวเองของ สมาซิกใส่ 
อะไรลงไปไม่ได้หรืเป็นผู้บริหารก็ผิดกฎหมายอีก ท่านพิมล คองทอง บ ้ายท ่องเท ี่ยว 
ในซ่วงรัฐบาลให้แต่ละจังหวัดให้ทำบ้ายท่องเที่ยวใหญ่ในบางกรณีบางจังหวัดที่ผู้ว่ามอบ 
ให้ อปท.เป็นผู้ทำแต่ตอนนี้เขาไม่มอบทางจังหวัดเขาทำเองเราก็ไม่สามารถที่จะ 
ดำเนินการไต้โนบ้ายเขตติดต่อถ้าหากจังหวัดมอบให้เราเราก็ทำไต้แต่นี้เขาทำเองยินดีสู่ 
จังหวัดลำปางเราก็ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือเป็นภารกิจที่เขาให้มาเป็นที่ของแขวง 
การทางไมใซ่ที่ของเราที่จะไปทำไต้ท่านเดซทวี ศรีวิชัย อภิปรายในเรื่องของการกระจาย 
อำนาจก็ถูกต้องในส่วนของเถินของเขต ๑ หลายเดือนที่ผ่านมีงบประมาณไปเยอะแต่ไม่ 
ปรากฏในงบประมาณประจำป ีให ้เง ินสำรองจ่ายท ่านส ุรพล ก็เป ็นตัวกลางในการ 
ประสานมาให้เยอะก็หลายล้านบาทก็ไม่ปรากฏในงบประมาณปี ๒£๖๓ แต่ให้ส่วนอ่ืนไป 
เยอะให้มาโดยตลอดนอกจากนี้ถนนที่นั้าหนักเกินควบคุมยากถนนสายที่เละข้างๆ อบจ. 
ก็เซ่นกันรถขนดินจะไปห้ามเขาไต้อย่างไรท่านต้องยกถนนให้มีระดับให้เข้มมากขึ้นแต่ 
ถนนสายที่ม ีการจราจรเราคงไปจัดก็คงจะลำบากบุคลากรเราก็ไม ่ม ีกฎหมายก็ย ังไม ่ 
ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องใหม่โดยภารกิจของ อบจ. ไม้จิ้มฟ้นยับเรือรบจะไปจัดถนนอย่าง 
เดียวดงไม่ใช่หน่วยงานอื่นที่เราจะทำมาหมายเฉพาะค่าซ่อมแทบจะทำไม่ทันให้ไปจัด 
ถนนอีกท ีจะลำบากขึ้นบ ้ายบ ้างต ่อไปก็ร ับข ึ้นไปว่าน ั้าหน ักเท ่าน ั้น เท ่าน ี้นอกจากน ี้ 
งบประมาณของท่านสมบูรณ์ รูปสะอาดก็ตอบไปแล้วเรื่องของรูปภาพท่านบุญเลิศ บุญ 
เลิศ ก็ยืนยันมาตรงนี้ ท่านมิตร ธรมวงค์ก็ว่าไป เรื่อง “ เค ี่ยว” ก็คงไม,เป็นไรในเรื่องของ
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รองพรรณ ี การะกนัทำไมผมถงึใหร้องพรรณ ี การะกนัมารกัษาการ ผอ.อำนวยการกอง 
ขา้ราชการสว่นกลางไมเ่หมอืนกบัสว่นราขการทอ้งถิน่เราตอ้งใชบ้คุลากรทีม่คีวามรู ้

ความสามารถจรงิซึง่หากไมรู่จ้รงิกไ็มจ่บซกัทถีา้ใหบ้คุคลอืน่ทำตัง้ขอ้บญัญตักิไ็มเ่สรจ็ 
แลว้มาผา่นอกีกจ็ะยากไปอกีงานกจ็ะขา้ถา้ใหค้นรูจ้รงิไปทำเดยีวกจ็บเราทำงบประมาณ 
ใชเ้วลาสองอาทติย ์ ลามอาทติยเ์รากเ็สรจ็แตถ่า้หากใหค้นอืน่ทำแลว้มาให ้ รองพรรณ ี
การะกนั กรองอกีกจ็ะยิง่ขา้ไปอกีกจ็ะไมท่นัอกีเราจบมาตัง้แตก่ารทำแผนในการทำ 
งบประมาณเราวางแผนมาตัง้แตก่ารประชาคมในการใหโ้อกาสพวกเราในการแกไขแผน 
ในการปรบัปรงุแผนจนสูข่อ้บญัญตังิบประมาณจนถงึ ณ ทา่นประธานสภาแจง้ประกาศ 
การใชแ้ผน ณ วนันี ้กไ็ปพรอ้มกนัวา่ขอ้บญัญตังิบประมาณแผนงบประมาณกส็อดคลอ้ง 
กนัสามารถดำเนนิการไดเ้คลือ่นไหวไดส้ว่นในเรือ่งรายละเอยีดกวา่จะตกลงกนัไดก้ม็บืา้ง 
ในเรือ่งของความซดัแยง้ทางการตคีวามขอ้กฎหมายกใ็ซห้ลกันติศิาสตรไ์ปการทำงานก ็
ยากตอ่ไปคงใชห้ลกัรฐัศาสตรน์อ้ยลงกข็อบคณุทีอ่ภปิรายมาถา้จะทำให!้ดด้ง้ใจทกุคนก ็
ไมไ่ดแ้ตในภาพรวมทัง้หมดเปน็ลืง่ทีด่ลีำหรบัพีน่อ้งซาวลำปางเราทีง่บประมาณป ี ๒๕๖๓ 
ต่อไป ขอขอบคณุ 
- ขอเชญิทา่นบญุเลศิ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท ่านรักษาการนายก ได้ตอบเมื่อลักครู่คือการบริการ 
ฉุกเฉินอะไรต่างๆ ที่ผมเสนอไปคือเรื่อง อพปร. ต่าง  ๆ ผมไม่ได้หมายถึงจะให้ทำทุก 
อำเภอ ทุกตำบล ผมก็อยากให้ทำที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และอีกเรื่องคือ 
การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณการจัดสรรไม่ท ั่วถึงท ุกพ ื้นที่เพราะ 
สมาชิกสภาเสียชีวิตไป ๓ ท่าน สมาซิกสภาลาออกไป ๓ ท่าน อำเภอแม่ทะมีสมาซิกอยู่ 
คนเดียว วันนี้อีกเขตที่เพื่อนสมาซิกได้ลาออกไป ไม่มีโครงการลงเลย ไม่ทราบว่าท่านตก 
ลงไว้ว่าน่าจะเขตละหกล้านบาท เท่าที่ผมได้เปิดร่างข้อบัญญัติดู ไม,มี หาแล้วไม่เจอ ซ่ึง 
หลายๆ พื้นที่ควรจะให้ลงอย่างน้อยเขตละหกล้านบาท อย่าไปนับจำนวนสมาซิกสภา 
๒๔ ท่าน เพราะฉะน ั้นบางพ ื้นท ี่ไม ่ม ืสมาซ ิกสภา ไม ่ม ืคนมาพ ูดตรงน ี้ ดังนั้น ผม 
ยกต ัวอย ่างอำเภอเถ ินให ้ อำเภอเถ ินเขาได้สมาช ิกปาร์ต ี้ล ิสมาทำหน้าท ี่แทน ถึงได้ 
งบประมาณ มืผู้อำนวยการอยู่ในนี้ เขาถึงได้เมรุ ไปสร้างที่อำเภอเถินขาวบ้านบอกผม 
ผมก็ต้องขอบคุณท่าน ที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องขาวบ้าน คือผู้อำนวยการพุดแก้ว 
พันธุสุภา ซาวบ้านบอกว่า ที่ได้เมรุนี่ไม่มีสมาชิกสภาที่ได้เมรุเพราะมีผู้อำนวยการอยู่ 
ท ่านนายกสวงษ์ ท ่านเป็นคนบอกผมแบบนี้บางอำเภอมีท่านรองผู้ว ่าฯ ท่านช่วยขอ 
งบประมาณให้ ผมเรียกท่าน สจ.ปาร์ตี้ลิส ท่านไม่โกรธเลย บางพื้นที่ไม่มีสมาซิกสภา 
ไม,มืงบประมาณลงไปเลย อย่างเช ่นอำเภอแม่ทะ ต้องมือย่างน้อยหกล้านบาท เขต ๒ 
ตอนนี้!ม่มี เขตผมได้แปดล้านบาท อีกเขตไม่มีลักบาท ต้องมีหกล้านบาทหายไม่ได้ ไม่ว่า 
จะเขตห้างฉัตร เขตแจ้ห่ม ไม่รู้ท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด ท่านดูอยู่ก็คงจะมีได้ แต่บาง 
พื้นที่ไม่มีคนที่จะมาพูดตรงนี้ ถ้าผมไม่พูดแทน ก็คงไม่ได้ ผมสงสารซาวบ้าน เฉลี่ยทุก 
พื้นที่ให้ทั่วถึงกัน การจัดสรรงบประมาณนี้ถึงจะยุติธรรม มีผู้แทนหรือไม่มีผู้แทน วันนี้ 
เราทำหน้าที่เป็นผู้แทนจังหวัดลำปาง ผมก็อยากให้ ทุกพื้นที่ได้รับประโยซน์ทั่วถึงกัน ขอ 
ฝากท่านไปจัดสรรงบประมาณให้ด้วย ขอขอบคุณ



๓๐
นายพษิ{นพุล ประสาน - ขอเชญิทา่นนกิร ธรรมลงักา
ประธานสภาฯ
นายนกิร ธรรมลงักา เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
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จังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง ขอขื่นขมเกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติก่อนละกัน 
เพราะว่าก ่อนหน้าน ั้นเครียด และทำให้กังวลใจหลายเรื่อง เพราะว ่าภารก ิจของเรา 
เหตุผลที่ว่าทำไมต้องมี สมาชิกแต่ละเขต ก็คือมาเป็นปากเป็นเสียงสะท้อนความต้องการ 
ของประซาซน บางที่ความต้องการของซาวบ้านก็คือความต้องการของสมาชิก และเวลา 
ประสานงานมาถึงเจ้าหน้าที่ทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แผน หรือกระบวนการอะไร 
ทั้งหลายนั้น สุดท้ายเกิดการปะทะ คือจะไมโล่ง ด้วยเหตุผลว่าแผนจะต้องมีเหตุมืผลใช้ 
ความคุ้มค่าหรือจำนวนเงินที่จำเป็นเอาไปสร้างนั้นน้อยไป ถือว่าอาจจะไปทับซ้อนกับ 
ภารกิจขององค์กรท้องถิ่น อบต. เทศบาล อันนี้ผมเข้าใจ ในวันนี้ทั้งซม อาจจะเชิงตำหนิ 
เราถือว่าไม่ใข่การตำหนิถือว่าเล่าสู่ก ันฟ้งว่า ในเมื่อประซาซนมืความต้องการแบบนี้ 
เหตุผลที่เค้าไม่มาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเอง เพราะว่าเรามีสมาชิกในพื้นที่ 
ดังนั้นในอนาคต วันนี้เราอยู่ด้วยกันย่างเข้าปีที, ๘ แต่การพิจารณางบประมาณเป็นปีที่ ๙ 
ที่นับ'ได้ ถือว่าเป็นทีมงาน เป็นสภาที่น ่ารัก มีเพื่อน มีพื่ และข้าราซการประจำ ฝ่าย 
บริหารสูงสุดเรามีนายกที่มาจากกการเลือกตั้งโดยตรงนั่นก็อีกอารมณ์หนี่ง และมีท่าน 
รักษาการนายกก็คือท่านรองนายกอีกอารมณ์หนึ่ง ตอนนี้เรามีข้าราซการระดับสูงคือ 
ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกก็ไต้อีกอารมณ์หนึ่ง ค ือสภาของเราน ี้ ม ีนายก ๓ อารมณ์ 
ดังนั้นไม่ว่าอารมณ์ไหนก็ตามนั้น ผมถ ือว ่าเป ้าหมายท ั้งข ้าราซการประจำและฝ ่าย 
การเมืองก็ยังอยากจะทำใท้ดีที่สุด ดีที่สุดของฝ่ายเมืองก็คือเขาอยู่กับดินอยู่กับทราย อยู่ 
กับร่องนํ้า อยู่กับสะพาน ภูเขา แต่ข้าราฃการประจำอยู่ดิก ๔ ขั้น อยู่ท้องแอร์ และก็มี 
เจ้าหน้าที่ดูแลอีก มีโต๊ะ มีเก้าอี้ดูสวยงาม แต่สิ่งหนึ่งที่เป้าหมายเดียวกัน ตรงนั้นไมใข่เรา 
อิจฉาท่าน หรือท่านจะต้องมาอิจฉาเรา แต่เสียงสะท้อนของพวกเรามาจากแต่ละอำเภอ 
บางคนก็มาจากเกิน แม่พริก บางคนก็มาจากงาว แจ้ห่ม วังเหนือก็ไกล กว่าจะมาเจอ 
หน ้าก ันท ี เราว ่า เว ล าม าเจอ ก ัน น ั้น  ผลประโยขน ์จะต ้องเก ิดข ึ้นท ันท ี และเป ็น  
ผลประโยซน่ฃองใคร ประโยซน์ฃองซาวบ้าน ที่ผมดีใจคืองบประมาณ ๒-๓ เล่ม ที่เราได้ 
ในวันนี้ก็คืองบประมาณปีที่เก้า ท ี่เราอยู่ด ้วยกัน พวกเรามีความมุ่งมั่น ไม่มีเจตนาร้าย 
แน่นอน สมาชิกสภาเราทุกคนมีความเห็นว่าควรทำงบประมาณตามข้อเท็จจริง จะกี่ 
แสนก็สามารถทำงานไต้ หรือจะที่ท้าแสนก็ต้องทำไค้เพื่อแก้ไขป้ญหาให้กับประซาซน 
โดยไม่มีเจตนาที่ว่าจะไปมีเหตุผลอื่น ยกตัวอย่างเซ่นเราทำบล็อกคอนเวรื่สหรือว่าท่อ 
ลอดเหลี่ยม ท่อลอดเหลี่ยมเป็นไปไม่ไต้ที่จะราคาสองล้าน ก็ต้องท้าแสน เพราะว่าคลอง 
ในซุมซนของผมมีความต้องการแค่นี้ ถ้าถามว่าไปทับซ้อนของอบต. แล้วทำไมอบต.ไม่ทำ 
อบต.ก็ทำแต่งบประมาณเขาไม่เพียงพอ คำว่าศักยภาพนี้ไม่ได้หมายความว่าราคาสอง 
ล้านหรือราคาท้าล้าน เราต้องเอาป้ญหาเป็นตัวตั้งว,าป้ญหาของราษฎรแต่ละพื้นที่เขา 
ต้องการอะไร ถ้าเขาต้องการสิ่งนี้ราคาท้าล้านจัดไป ถ้าเกิดบางเรื่องราคาท้าแสน ก็จัดให้ 
เขาไป นึ่คือการอำนวยความสะดวก ฉะนั้นกระบวนการจัดทำแผน เราทำแผนทุกอำเภอ 
ทุกหมู,บ้าน ทุกขุมซน เวลาเข้ามาตรงนี้ เราไม่ต้องเอาตัวเงินเป็นตัวตั้ง ให้เอาป้ญหาเป็น 
ตัวตั้งจะดีกว่า ถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งซาตินี้ผมจะไม่ไต้ทำท่อลอดเหลี่ยมให้ประซาซนที่ข้าม
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ถนน ขา้มสะพานเลก็ๆ ไปสู่ชุม,ซน ทอ้งทุง่นาของเขา กต็อ้งขอฝากไว ้และอกีอยา่งหนีง่ 
กค็งไม'กีว่นั พ ีเ่รากจ็ะเกษยีณ ไปตามอายขุ ยั บรรยากาศวนัน ีอ้าจจะไมม่  ี ทา่นปลดั 
อาจจะเกษยีณตามระบบราชการ ทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่งกถ็อืวา่เปน็พีข่ายของพวกเรา 
อาจจะกลับเข้ามาอีกก็ได้โนบทบาทอ่ืน
อนันีเ้ราไมแ่นอ่ยูแ่ลว้ เพราะการเลอืกตัง้กค็งจะมอีกีไมน่าน ทา่นประธานสภาอาจจะ 
ไมไ่ดเ้ปน็ประธานสภา ก็ไต้ แตอ่าจจะมปีระธานสภาคนใหม ่ อาจจะมผีูบ้รหิารคนใหม ่
กลบัเขา้มา แตส่ิง่หนึง่ทีช่ว่งทีเ่ขา้สูก่ารเริม่ใชง้บประมาณป ี ๒๕๖๓ กค็อื ๑ ตลุาคมเปน็ 
ต้นไป ผมอยากจะรบกวนขอรอ้งฝากไวว้า่ อยากจะใหจ้ดัทำแผนปฏบิตักิาร การจดัซือ้ 
จดัจา้งในชว่งแตล่ะไตรมาสใหพ้วกเรา เพราะวา่ทนัททีีเ่ขา้สูง่บประมาณป ี ๒๕๖๓ ผมไม่ 
รูว้า่คณะรฐัมนตรจีะประกาศใหม้กีารเลอืกตัง้เมือ่ไหร ่ แตถ่า้เราจะสามารถทำแผนปฏบิตั ิ
การการจดัขอ้จดัจา้ง เอาเฉพาะงบลงทนุครบั งบดำเนนิการเราจะไมส่นใจ งบลงทนุก ็
คอืงบพฒันาของแตล่ะพืน้ที ่ ถา้เราทำแผนแบบนีจ้ะมโีพยใหเ้ราเหน็วา่บางพืน้ทีเ่ปน็ถนน 
ลกูรงั กค็วรจะทำใหเ้ขากอ่น เพราะวา่จะเขา้สูฤ่ดฝูน ถา้เดอืนเมษา ฝนลง พายลุง การ 
ทำหนิคลกุกบัลกูรงันัน้จะยากมาก ฉะนัน้ถา้เราปฏบิตังิานตามแผนทำงาน อยา่งเชน่ 
อาคาร ศาลาเอนกประสงค ์ เราสามารถจะเลอืกฤดกูาลได ้ แตถ่นนลกูรงั ถนนหนิคลุก 
ทา่นมใีนขอ้บญัญต้นิี ้ถา้เกดิเราปฏบิตักิารตามแผน ๓ เดอืน คอืไตรมาสแรก เงนิอาจจะ 
ยงัไมม่า ไตรมาสทีส่องเรือ่งกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ดงันัน้ใหก้ระจายไปทกุอำเภอทกุ 
เขต บางพืน้ทีจ่ะมโีครงการเดยีวหกลา้นกจ็บไป บางอาจจะมหีลายโครงการ อยา่งใน 
พืน้ท ีข่องผมสองลา้น กอ็าจจะไตรมาสแรกไดห้นึง่โครงการ ไตรมาสทีส่อง ไตห้นึง่ 
โครงการ ไตรมาสทีส่ามไตอ้กีหนึง่โครงการ กเ็ทา่กบัจบสามโครงการ ขอขอขอบคณุ 
มสีมาซกิทา่นใดจะอภปิรายเพิม่เตมิอกีหรอืไมใ่นเรือ่งเกีย่วกบัขอ้บญัญต้งิบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถา้ไมม่ขีอเซญิทางฝา่ยบรหิารตอบขอ้ซกัถาม 
ของทา่นสมาซกิ
ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น มสีมาซกิอกีสองทา่น คอืทา่นนกิร ธรรมลังกา'ขอ'ขอบคุณท่ี 
ทา่นไตแ้นะนำมาเรือ่งของการทำแผนปฏบิตักิารตรงนี ้ ขึน้อยูก่บัรายไตข้องเราในการ 
จดัสรรมาตามไตรมาส ถา้หากวา่เงนิทีไ่ตม้าเพยีงพอ กไ็มม่ปีญีหาแตอ่ยา่งใด สว่นมากถา้ 
ดจูากรายไดข้องเรากค็อืหา้รอ้ยกวา่ลา้นบาท มาจากเงนิอดุหนนุของรฐับาล ซึง่ทางเรา 
จดัเกบ็ไดเ้พยีงแค'คา่บหุรี ่ โรงแรม นํา้มนัเทา่นัน้เอง สามสบิกวา่ลา้นบาท ซ่ึงเก็บได้ไม่ 
มากเพยีงพอลำหรบัทำตรงนี ้ณ วนันีถ้ามวา่งบประมาณแผน่ดนิของรฐับาลเสรจ็หรอืยงั 
กย็งัไมเ่สร็จ ซึง่งบประมาณทีเ่ราตัง้ไวต้รงนี ้กย็งัเกรงวา่ถา้หากงบประมาณผา่นมกราคม 
กมุภาพนัธ ์ ถา้หากไตรมาสแรกงบประมาณแผน่ดนิไม'ผา่น รฐับาลกไ็มส่ามารถจัดสรร 
งบประมาณใหเ้รา เรากต็อ้งรองบประมาณในชว่งไตรมาสสอง ซึง่ความเปน็ไปได้ด้าน 
กองคลัง และกองพสัดุและทรัพย์สนิตอ้งทำอยู่แล้วในเร่ืองการทำแผนการใช้งบประมาณ 
เมือ่ทำแลว้งบประมาณจะมาหรอืไม ่ ขอใหผู้อ้ำนวยการกองชา่งและผูอ้ำนวยการ 
กองพสัดแุละทรัพยส์นิ ประสานงานกนั ถา้หากเปน็โครงการทีเ่กีย่วกบัแหลง่นํา้ เร่ือง 
ถนนหนทาง ทีเ่กีย่วกบัลกูรงั กด็ำเนนิการกอ่นไดไ้มม่ปีญ้หาใดๆ กร็บัไวก้ารพจิารณา 
กแ็ลว้กนัขอขอบคณุ
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- มสีมาซกิทา่นใดจะอภปิรายอกีหรอืไม ่ หากไมม่ทืา่นใดจะอภปิรายผมจะขอมต ิ
ทีป่ระชมุสภาแหง่นี ้ ในวาระทีห่นีง่ ขัน้รบัหลกัการแหง่รา่งขอ้บญัญต้อิงคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-ฃณะนีม้สืมาซกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๒๑ คน ครบองคป์ระชมุ
- สมาซกิทา่นใด เหน็ชอบรบัหลกัการแหง่รา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
โปรดยกมอื จำนวน ๒๑ เสยีง
-สมาซกิทา่นใดไม่เหน็ชอบ รบัหลกัการแหง่รา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวดั งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมอื 
-ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบจำนวน ๒๑ เสียง รับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบญัญตัิองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารไดแ้ถลง ไม เ่ห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียง 
จำนวน - เสียง
- เมือ่ทีป่ระชมุสภาแหง่นีม้มืตเิหน็ชอบรบัหลกัการรา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ไปแลว้นัน้ ต่อไปเป็น 
ขัน้ตอนของการแปรญตัต ิ จะตอ้งสง่ใหค้ณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณา เนือ่งจาก 
ปจีจบุนัคณะกรรมการแปรญตัตทิีส่ภาแหง่นีไ้ดค้ดัเลอืกไว ้กรรมการบางทา่นได้
ลาออก กรรมการบางทา่นไดเ้สยีชวีติ
-ผมขอหารอืทีป่ระชมุสภาแหง่นีว้า่ควรมกีารคดัเลอืกคณะกรรมการแปรญตัตใินการ 
ทา่หนา้ทีเ่ปน็คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัใินครัง้นี ้จำนวนกีค่น 
-ฃอใหเ้ลขาไตข้ีแ้จงระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาหอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔ฟ 
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทอ้งถิน่ มี ๒ 
ประเภทคอื
๑.คณะกรรมการสามญั ประกอบดว้ยสมาซกิสภาหอ้งถิน่มจืำนวนไมน่อ้ยกวา่สาม 
คนแตไ่มเ่กนิเจด็คน
๒.คณะกรรมการวสิามญั ประกอบดว้ย สมาซกิสภาหอ้งถิน่หรือบคุคลทีไ่มไ่ดเ้ปน็ 
สมาซกิสภาทอ้งถิน่มจืำนวนไมน่อ้ยกวา่สามคนแตไ่มเ่กนิเจด็คน 
-ฃอเซญิทา่นสมาซกิไตเ้สนอวา่ควรมกีารคดัเลอืกคณะกรรมการแปรญตัตใินการ 
ทา่หนา้ทีเ่ปน็คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัใินครัง้นี ้จำนวนกีค่น 
-ฃอเชญิทา่นนกิร ธรรมลงักา
เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิผูท้รงเกยีรตทิกุ 
ทา่น ผมนายนกิร ธรรมลงักา เขต ๙ ผมขอเสนอวา่ควรพจิารณาคดัเลอืก



๓๓
นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.เมืองลำปาง 
ประธานสภาฯ 
นายพิษญพล ประสาน

มติท่ีประชุม

นางสมพร กาไวย์ 
เลขานุการสภาฯ

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก 
นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

คณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าท่ีแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งน้ี จำนวน ๕ คน

'ขอผูร้บัรอง -ผูร้บัรองถกูตอ้ง
'มสีมาชกิทา่นใดจะเสนอเปน็อยา่งอืน่อกีหรอืไม ่ - ไม่มี
'ในเมือ่ไมม่สีมาขกิทา่นใดเสนอเปน็อยา่งอืน่
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำ 
หน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน ๕ คน
'กอ่นทีจ่ะดำเนนิการคดัเลอืกคณะกรรมการแปรญตัตขิอใหเ้ลขาชีแ้จงขอ้ระเบยีบที ่
เกีย่วขอ้ง
ลำหรบัวธิกีารเลอืกคณะกรรมการนัน้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
ขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๗ ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๑๐๓ วิธี 
เลอืกคณะกรรมการสภาทอ้งถิน่ใหส้มาซกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอขือ่ 
สมาซกิสภาทอ้งถิน่หรอืบคุคลทีไ่มไ่ดเ้ปน็สมาซกิสภาทอ้งถิน่แลว้แตก่รณใีนกรณทีี ่
สมาซกิสภาทอ้งถิน่เปน็ผูเ้สนอตอ้งมสีมาซกิสภาทอ้งถิน่รบัรองไมน่อ้ยกวา่สองคน 
สว่นกรณทีีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เปน็ผูเ้สนอไมต่อ้งมผีูร้บัรอง การเสนอขือ่ใหเ้สนอไดโ้ดย 
ไมจ่ำกดัจำนวน เวน้แตท่ีป่ระชมุมมีตเิปน็อยา่งอืน่ และใหน้ำวธิกีารเลอืกตามขอ้ ๑๒ 
มาใขบ้งัคบัโดยอนโุลม วธิกีารเลอืกตอ้งดำเนนิการเลอืกคณะกรรมการแใเรญตัตทิลีะ 
คน โดยจะเลอืกกรรมการแปรญตัตคินทีห่นึง่กอ่น แลว้จงึเลอืกกรรมการแปรญตัตใิน 
ลำดบัถดัไปทลีะคนจนกวา่จะครบตามจำนวนทีพ่งีมหีรอืตามจำนวนทีส่ภามมีต ิ คือ 
จำนวน ๕ คน ถา้การเลอืกกรรมการแปรญตัตลิำดบัใด มผีูเ้สนอเพยีงคนเดยีว ผู้น้ันก็ไต้ 
เปน็กรรมการแปรญตัตลิำดบันัน้ ตามขอ้ ๑๔ คอืถา้มกีารเสนอขือ่ผูส้มควรไดร้บัการ 
แตง่ตัง้เพยีงตำแหนง่ละหนึง่คน ใหถ้อืว่าผูน้ัน้ไดร้บัเลอืก แตถ่า้ลำดบัใดมผีูเ้สนอเปน็ 
กรรมการแปรญตัตมิากกวา่หนึง่คน กต็อ้งใขว้ธิเีลอืกตามขอ้ ๘ วรรคหนึง่ คอืการเขยีน 
ขือ่ตวัขือ่สกลุของผูถ้กูเสนอลงในบตัร ขีง่ทางกองกจิการสภาไดจ้ดัทำบตัรไว ้
'  ตอ่ไปผมจะดำเนนิการเลอืกคณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัจิำนวน ๕ ทา่น 
'ขอเซญิทา่นสมาซกิไดเ้สนอขือ่บคุคลทีส่มควรทำหนา้ทีเ่ปน็คณะกรรมการแปรญตัต ิ
รา่งขอ้บญัญตั ิ เรยีงตามลำดบัโดยเริม่จากคนท,ีหนึง่ก่อน แลว้จงึเลอืกกรรมการคน 

ทีส่องตามลำดบัจนครบหา้คน
'ขอเซญิทา่นสมาซกิเสนอคนทีห่นึง่ 'ขอเซญิทา่นพ.ต.ท.พมิล คงทอง 
เรยีนประธานสภาทีเ่คารพ ผมขอเสนอทา่นพเิซฐ ทนิอยู่

ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
'สมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่
'ไม,มี-



มตทิีป่ระชมุ

นายพษิญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ
นายวเิชยีร เรอืงบญุมา 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง 
นายพษิญพล ประสาน
ประธานสภาฯ 
มตทิีป่ระชมุ

นายประสทิร เตชฃุะปล ู
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง 
นายพษิณพุล ประสาน
ประธานสภาฯ 
มตทิีป่ระชมุ

นายสมบรูณ ์ รปูสะอาด 
ส.อบจ.อ.แจห้ม่ 
นายพษิณพุล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายนกิร ธรรมลงักา 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง 
นายพษิญพล ประสาน
ประธานสภาฯ 
มตทิีป่ระชมุ

นายธรีพล ศรวีงษ์
ส.อบจ.อ.งาว
นายพษิณพุล ประสาบ
ประธานสภาฯ 
มตทิีป่ระชมุ

เปน็อนัวา่ทีป่ระชมุแหง่นีม้มืตเิหน็ขอบใหท้า่นพเิซฐ ทนิอยู ่ เปน็กรรมการแปรญตัติ
รา่งขอ้บญัญตัคินทีห่นึง่
-ตอ่ไปกรรมการคนทีส่อง ขอเชญิสมาขกิเสนอ
-ฃอเชญิทา่นวเิชยีร เรืองบญุมา
เรยีนประธานสภาทีเ่คารพ ผมขอเสนอทา่นประสทิธิ ้ เตซะปลกู

ขอผู้'รับรอง ผูร้บัรองถกูตอ้ง
-สมาชกิทา่นใดจะเสนอเปน็อยา่งอืน่อกีหรอืไม, ■ ไม่มี-
เปน็อนัวา่ทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ขอบใหท้า่นประสทิธึ ๋ เตซะปลกู เปน็กรรมการ
แปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัคินทีส่อง
■ ต่อไปกรรมการคนท่ีสาม ■ ขอเชิญท่านประสิทธ้ิ เตขะปลูก

ก เรยีนประธานสภาทีเ่คารพ ผมขอเสนอทา่นอำนวย วรญาณกลุ

ขอผู้'รับรอง ผูร้บัรองถกูตอ้ง
■ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ■ ไม่มี-
เปน็อนัวา่ทีป่ระชมุแหง่นีม้มืตเิหน็ขอบใหท้า่นอำนวย วรญาณกลุ เปน็กรรมการ
แปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัคินทีส่าม
■ ต่อไปกรรมการคนท่ีส่ี ■ ขอเชิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด 
เรยีนประธานสภาทีเ่คารพ ผมขอเสนอทา่นนกิร ธรรมลงักา

ขอผูร้บัรอง ผูร้บัรองถกูตอ้ง
■ ขอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา
เรยีนประธานสภาทีเ่คารพ ผมขอถอนจากการเสนอเปน็กรรมการแปรญตัตริา่ง 

ขอ้บญัญตั ิ และผมขอเสนอทา่นมติร ธรรมวงค ์
ขอผู้'รับรอง ผูร้บัรองถกูตอ้ง
■ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ■ ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบให้ท่านมิตร ธรรมวงค์ เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิคนท่ีสิ
■ ต่อไปกรรมการคนท่ีห้า - ขอเชิญทา่นธีรพล ศรวีงษ์
เรยีนประธานสภาทีเ่คารพ ผมขอเสนอทา่นนพินธ ์ บันทะสี

ขอผูร้บัรอง ผูร้บัรองถกูตอ้ง
■ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ■ ไม่มี-
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบให้ท่านนิพนธ์ บันทะสี เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัตคินท่ีห้า



นายพิษ*นุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

นายธีรพล ศรีวงษ ์
ส.อบจ.อ.งาว

นายพิษ*นุพล ประสาน 
ประรานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔

นายวิเชียร เรืองบุญมา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

•สรปุวา่คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัมิจีำนวน ๕ ทา่น ประกอบดว้ย 
ทา่นพเิขฐ ทนิอยู ่ ทา่นประสทิธิ ้ เตซะปลกู ทา่นอำนวย วรญาณกลุ 
ทา่นมติร ธรรมวงค ์ และทา่นนพินธ ์ บันทะสี
•เมือ่ไดค้ณะกรรมการแปรญตัตคิรบจำนวน ๕ ทา่นแลว้ ผมขอหารอืทีป่ระชมุแหง่นี ้
วา่ ควรกำหนดระยะเวลาเสนอค0าแปรญตัตติอ่คณะกรรมการแปรญตัต ิ
•ขอเชญิทา่นธีรพล ศรีวงษ์
เรยีนประธานสภาทีเ่คารพ ผมขอเสนอกำหนดระยะเวลาการยืน่เสนอคำขอแปรญตัต ิ

ตอ่คณะกรรมการแปรญตัต ิในวันท่ี ๓๐ 1 ๓๑ สงิหาคม และวันที ่ ๑ กนัยายน ๒๕๖๒ 
ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอ้งประชมุกองกจิการสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ข้ัน ๔ 
ขอผู,้รับรอง ผูร้บัรองถกูตอ้ง
- ตามที ่ ทา่นธีรพล ศรวีงษ ์ ไดก้ำหนดระยะเวลาการยืน่เสนอคำขอแปรญตัติ
ตอ่คณะกรรมการแปรญตัตใินวนัที ่ ๓๐ 1 ๓๑ สงิหาคม และวันที ่ ๑ กนัยายน 
๒๕๖๒ ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอ้งประชมุกองกจิการ 
สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ข้ัน ๔ น้ัน มสีมาชกิทา่นใดมคิวามเหน็เปนี 
อยา่งอืน่หรอืไม ่ - ไมม่-ี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำขอแปร 
ญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัต ิ ในวันที่ ๓๐ ,๓๑ สิงหาคม และวันท่ี ๑ 
กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ัน ๔
- หากผูบ้รหิาร หรอืสมาชกิทา่นใด เหน็ควรจะแกไ้ขเพิม่เตมิรา่งขอ้บญัญตัอิงคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทำ 
เปน็หนงัสอืเสนอคำขอแปรญตัตติอ่ประธานคณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัไิด ้
ในวันที ่ ๓๐ 1 ๓๑ สงิหาคม และวันที ่ ๑ กนัยายน ๒๕๖๒ ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ น.
ถงึเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอ้งประชมุกองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง ข้ัน ๔

•ตอ่ไปเขา้สร่ะเบยีบวาระที ่ ๔ iZ2เรองอน ๆ
- มสีมาชกิทา่นใด จะเสนอในวาระนีฃ้อเชญิ 
•ขอเชญิทา่นวเิชยีร เรอืงบญุมา
เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายวเิชยีรเรอืงบญุมาสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๘ อำเภอเมอืงลำปาง ชว่งนีณ้'ขา้สูฤ่ดฝูน งบประมาณ 
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดเ้ขา้ลูพ่ืน้ทีเ่รือ่งถนนสายทาง ในเขตของพืน้ทีต่ำบล



นายวิเชียร เรืองบุญมา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นางสุปราณี เกิดมูล 
ส.อบจ.อ.วังเหนือ

นายพิษถ{พล ประสาน 
ประธานสภาฯ

๓๖

ทุง่ฝาย สองสามวนัทีผ่า่นมาผมไดเ้จอกบักำนนัผูใ้หญบ่า้น ผมได้ซีแ้จงในเร่ือง 
งบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัในป ี ๒๕ ๖๒ เรือ่งถนนสายทาง ชว่งนีร้ะยะ 
สองสามวนัทีผ่า่นมาผมขบัรถสำรวจในพืน้ทีโ่ดยมเีครือ่งจกัรขององคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัเรา เขา้ในพืน้ทีข่องตำบลทุง่ฝาย ผมไดป้ระชมุผูน้ำทอ้งถิน่และเขาฝากกราบ 
ขอบพระคณุทางฝา่ยบรหิารและผูอ้ำนวยการกองชา่งทีไ่ดม้าซอ่มถนน ชว่งนีก้ก็ำลงั 
ซอ่มแซมอยู ่ เครือ่งจกัรกเ็ขา้ไปทำงานแลว้ เพือ่ทีจ่ะทำถนนสายทางขององคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดั แตป่ญีหาและอปุสรรค เรือ่งฝนตก ชว่งน ีจ้ะทำเปน็ชว่ง  ๆ ระยะทาง 
ประมาณสามกโิลเมตร งบประมาณแปดลา้นกวา่บาท ชว่งนีฝ้นเปน็ปญีหาและอปุสรรค 
เพ ือ่น บ า้น ทางตำบลท ุง่ฝายและน คิมพฒั น าฝากขอบพ ระคณุ ทางฝา่ยบรหิ ารและ 
ผูอ้ำนวยการกองชา่ง มา ณ โอกาสนี ้ขอขอบคณุ 
-ขอเขญิทา่นบญุเลศิ แสนเทพ

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัสำปางทกุทา่น กระผมนายบญุเลศิ แสนเทพ สมาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๑ อำเภอแมท่ะ แตข่ออนญุาตทำหนา้ทีเ่ขต ๒ อำเภอแมท่ะ 
เมือ่วนัที ่ ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ ผมไดร้บัการรอ้งเรยีนจากนายกองคก์ารบรหิารสว่น 
ตำบลบา้นกิว่ ไดร้อ้งเรยีนวา่ถนนสาย ลป.สถ.๑-๐๐๑๖ บา้นนากวา้ว บา้นหวัทุง่ ตำบล 
บา้นกิว่ ไดร้อ้งเรยีนการเสยีหายของถนนสายทางขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมาทีผ่ม 
ผมกส็ง่ตอ่ใหก้บัทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง ไมท่ราบวา่ไดร้บัการเยยีวยาแกไ้ขซอ่มแซมให ้
เขาแลว้หรอืยงั ฝากทา่นชว่ยดำเนนิการใหด้ว้ย เพราะเปน็สายทางขององคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัด อยากใหท้า่นเขา้ไปดำเนนิการแกไ้ข โดยเรง่ดว่นดว้ย เพราะวา่ชว่งนีเ้ปน็ฤด ู
ฝน หลมุพลางตา่ง  ๆ เวลานํา้ขงัมนัจะไมเ่หน็ รถมอเตอรไ์ซคเ์ขาจะลม้ได ้ฝากทา่นชว่ย 
ดแูลใหด้ว้ย ขอขอบคณุ
-ฃอเชญิทา่นสปุราณ ี เกดิมลู

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ดฉินันางสปุราณ ี เกดิมลู สมาซกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๑ อำเภอวงัเหนอื เม ือ่คนืท ีผ่า่นมาไดเ้กดิอทุกภยัน ํา้ทว่ม
ฉบัพลนัและนํา้ปา่ไหลหลากขึน้ทีอ่ำเภอวงัเหนอื ซึง่เปน็เขตรบัผดิขอบของดฉินั และ 
ถนนถา่ยโอนไดร้บัความเสยีหายเปน็อยา่งมาก และดฉินัไดเ้ขา้ไปสำรวจกบัทางนายก 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลทุง่ฮัว้และวงัแกว้ปรากฏวา่สายทางของเรา เขตอำเภอวงัเหนอื 
จากวงัเหนอืไปทีป่างลกัชว่งบา้นแมห่ดีมนีํา้กดัเซาะขา้งทาง และอกีสายทางกค็อืบา้นวงั 
เหนือ ผาดนิผาแดง ถนนเกอืบจะมกีารตดัขาด เพราะวา่เมือ่คนืนีฝ้นตกเยอะมาก จงึขอ 
ความอนเุคราะหท์า่นผูบ้รหิารและทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง ไดส้ง่ชา่งเขา้ไปสำรวจและ 
ขอใหด้ำเนนิการ เพราะหากลา้มพีายลุกูใหมเ่ขา้มาอกีสองสามลกูคดิวา่ถนนคงมกีารตดั 
ขาด และสรา้งความเสยีหายแก,ขาวบา้นในเขตพืน้ที ่ ขอขอบคณุ 
-ขอเชญิทา่นประสทิธิ ้ เตขะปลกู



นายประสิทร เตชะปลูก
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง
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ประธานสภาฯ 
บายธรรมการ ขุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายอนันต์ ต้ังเจียมศรี 
ผอ.กองช่าง

นายพิษถ{พล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายพิเซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาขกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายประสทิธี ้ เตซะปลกู สมาขกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๗ อำเภอเมอืงลำปาง สบืเนือ่งมาจากทา่นผูอ้ำนวยการ 
กองชา่งไดส้ง่หนว่ยซอ่มบำรุงไปซอ่มถนนใหช้ัว่คราว กเ็ปน็การชัว่คราวจรงิ ๆตามทีท่า่น 
สมาขกิสภาอำเภอวงัเหนอืไดอ้ภปิรายวา่เมือ่คนืฝนตกหนกั ตอนนีด้อสะพานขาดอกีแลว้ 
ชัว่คราวจรงิ  ๆ ขอทางหนว่ยซอ่มบำรงุเขา้ไปชว่ยดแูลอกีครัง้ ขอขอบคณุ 
-ฃอเขญิทา่นธรรมการ ขมุศรี

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาขกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ถนนสายทางบา้นวงัตม -  บา้นใหมรั่ตนโกสนิทร์ จะม ี
ปญีหาเวลาฝนตก ตามทีผ่มเคยสง่รปูใหใ้นไลนก์ลุม่ดแูลว้ เวลาฝนตกแลว้ทอ่ระบายม ี
ขนาดเลก็เปน็ทอ่เมตร แต'่นํา้มาเปน็ลำหว้ยใหญ ่ เวลาฝนตกมาแลว้รถรบัสง่นกัเรยีนทีไ่ป 
รอรบันกัเรยีนตอ้งรอเปน็ชัว่โมงสองชัว่โมง ตอ้งรอให'้นาลดถงึจะผา่นถนนสายทางของ 
เรา ซึง่อยูร่ะหวา่งบา้นกอลวก-บา้นหาด จะมอียูช่ว่งหนืง่ อยากจะใหท้างผูบ้รหิาร
และกองชา่งลองไปพจิารณาลวูา่จะดำเนนิการแกไ้ขอยา่งไร ขอขอบคณุ 
เรือ่งอทุกภยั มสีมาขกิทา่นใดจะเสนออกีหรอืไม ่ จะใหฝ้า่ยบรหิารไดต้อบรอบเดยีว 
-ฃอเชญิฝา่ยบรหิารไดต้อบขอ้ซกัถามของทา่นสมาขกิ
เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาขกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมจะฃีแ้จงเรือ่งประเดน็ของเหตกุารณท์ีผ่า่นมาซึง่ 
เกดิอทุกภยัในพืน้ทีข่องอำเภอตา่ง  ๆ ในลำดบัแรกของทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ผมเหน็ 
หนงัสอืแลว้ ผมกไ็ดส้ง่เจา้หนา้ทีไ่ปแกไ้ขนญืหาเฉพาะหน่าักอ่น สว่นโครงการตรงนีจ้ะ 
อยูใ่นงบประมาณ ของเงนิก ูก้สอ.ซ ึง่จะทบัซอ้นตรงน ี ้ แตต่อน น ีเ้ฉพ าะกจิเราจะสง่ 
คณะทำงานของ ททท. เขา้ไปดำเนนิการใหเ้ปน็การเรง่ดว่น สว่นของอำเภอวงัเหนอื เมือ่ 
วานผมไดเ้จอทา่นสมาขกิกไ็ดห้ารอืกนัแลว้แตว่า่ยงัไมไ่ดส้ง่เจา้หนา้ทีไ่ป ในสว่นนีเ้ราคง 
ตอ้งใชเ้งนิลำรองจา่ย ไปดำเนนิการให ้และในสว่นของทา่นธรรมการ ขมุศร ี เมือ่สองวนั 
กอ่นทา่นนายกเขา้มาเอง และกเ็หน็ในไลนแ่ลว้วา่เปน็ถนนเสน้วงัตม คอืตรงนีเ้มือ่วาน 
เองผมไดส้ัง่การใหว้ศิวกรใหไ้ปตรวจสอบแลว้กว็ดั ในลำดบัแรกคอืใตถ้นนมกีารกดัเซาะ 
เปน็โพรงเรากใ็หไ้ปอดุรรูัว่กอ่น เสรจ็แลว้หลงัจากนัน้ผมใหแ้กไ้ขโดยการเปลีย่นเปน็ทอ่ 
ลอ่เหลีย่ม ในสว่นนีเ้ราจะตอ้งขอใชอ้นมุตัเิงนิสำรองจา่ยเรว็  ๆ น ี ้ตรงนีจ้ะเปลีย่นเปน็ 
บลอ๊กคอนเวริส์ เราตอ้งดปูรมิาณนํา้วา่จะทำหนึง่ชอ่งหรอืสองชอ่งรบัทราบแลว้ ตอนนี ้
ชา่งกไ็ปสำรวจแลว้ ขอเรยีนขีแ้จงไวแ้คน่ี ้ขอขอบคณุ 
-ฃอเชญิทา่นพเิซฐ ทนิอยู่

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัขิอนดัประขมุ 
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัเิพือ่ประขมุพจิารณารา่งขอ้บญัญตังิบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๖ กนัยายน ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประขมุกองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ข้ัน ๔ จึงขอ 
แจง้ใหท้า่นสมาซกิและทา่นผูบ้รหิารทกุทา่นทราบ ขอขอบคณุ



นายพิษณุพล
ประธานลภาฯ

ปดีประขมุ

ประสาน - มสีมาชกิทา่นใด จะเสนอในวาระบีอ้กีหรอืไม ่ ขอเชญิ - ไมม่ี
ดงบีน้ผมจงึขอนดัประขมุสภา สมยัสามญั สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ในวันพฤหสับดีที ่ ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ บ. ณ หอ้งประขุม 
สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เพือ่พจิารณารา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที ่ ๒ และ 
วาระที ่ ๓ ต่อไป อาศยัอำนาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบั 
การประขมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ 
กำหนดวา่ การนดัประขมุระหวา่งสมยัประขมุใหฑ้ำเปนีหนงัสอืหรอืจะบอกนดัในที ่
ประขมุสภาทอ้งถิน่กไ็ด ้ แตถ่า้บอกนดัในทีป่ระขุมใหส้ง่หนงัสอืนดัประขมุไปยังผูท้ี ่
ไมไ่ด้มาประขุม ซึง่การนดัประขมุในวันพฤหสับดีที ่ ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๒ เวลา 
๑๓.๐๐ น. นัน้จะไมม่กีารออกหนงัสอืเชญิประขมุใหส้มาชกิองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปางทีเ่ขา้รว่มประขมุในวนันี ้
- ผมขอปดีประขมุ.-

เวลา ๑๕.๕๖ น.

(ลงข่ือ) ผู้บันทึกรายงานการประขุม
(นายบีญญา สุริยะ)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

(ลงข่ือ) ผู้ตรวจทานรายงานการประขุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประชมุ 
ไดต้รวจรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 

สมยัสามญั (สมยัที ่ ๒) ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงซือ่) -ถีงแก,กรรม- กรรมการ

(นางสาวมน!!พ0—ชร0ภร1

(ลงซือ่) โ  กรรมการ/เลขานกุาร
(ifT am ร ธรรมวงค)์

ไดเ้สนอรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั (สมยัที ่ ๒) ประจำป ี พ .ศ .๒๕๖๒ 
ตอ่สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เพ ือ่รบัรองรายงานการประชมุตามขอ้ ๓๓ แหง่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่ ๒ พ .ศ.๒๕๕๔ เมือ่คราวประชมุสมยั 
สามญั สมยัที ่ ๒ ครัง้ที ่ ๒ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วันที ่ ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๒ เรยีบรอ้ยแลว้

(นายพษิณพุล ประสาน)
ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง


